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27 ก.พ. 67  TTIA ร่วมประชมุกับสมาคมประมงอวนลอ้ม
จับประเทศไทย ณ จ.ปัตตาน ีอา่นตอ่หนา้ 38 

15 ก.พ. 67  TTIA เขา้ร่วมประชมุการอนุญาตและการ
ตรวจสอบสัตวน้ํ์าหรอืผลติภัณฑสั์ตวน้ํ์านําเขา้ 

จัดโดยกรมประมง อ่านตอ่หนา้ 24 

22 ก.พ. 67  เขา้ร่วมประชมุการเปิดตัวเครอืขา่ยปฏบัิตกิาร
การประเมนิแรงงานแบบองคร์วม ILM Action Network  

จัดโดยสถาบันอสิรา อ่านตอ่หนา้ 30 

8  ก.พ. 67  TTIA/TPFA จัดประชมุวสิามัญ ครัง้ที ่1/2567 
และจัดบรรยาย โครงการประเมนิคารบ์อนฟตุพริน้ทอ์งคก์ร  

โดยสถาบันวจัิยสภาวะแวดลอ้ม จุฬาฯ อ่านต่อหนา้ 8 

13  ก.พ. 67  TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการธรุกจิประมง
และอตุสาหกรรมตอ่เน่ือง เพือ่หารอืร่างพรบ.ประมง และ

ค่าธรรมเนียมซากสัตวน้ํ์า 

8 ก.พ. 67  TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการแกไ้ข
ปัญหาราคาสัตวน้ํ์าตกตํา่ ครัง้ที ่1/2567อา่นต่อหนา้ 11 
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ขา่วกจิกรรม หนา้ 

TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการสายงานแรงงานครัง้ที ่2/2567 1 

TTIA เขา้ร่วมหารอืความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้กับอุตสาหกรรมจากการแกไ้ขพรก.ประมง 2 
 
TTIA เขา้ร่วมงานสัมมนา เสวนาภายใตหั้วขอ้ “ทศิทางการขับเคลือ่นเศรษฐกจิ EEC กับอนาคตเศรษฐกจิ
ไทย” 

2 

TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมอืแรงงาน ครัง้ที ่4/2567 4 

TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการธุรกจิประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ครัง้ที ่4-1/2567 5 
 
TTIA เขา้ร่วมพธิีลงนามความร่วมมือ (MOU) และงานสัมมนา “หลักเกณฑ์ PDPA ตระหนักรูเ้รื่องขอ้มูล
สว่นบุคคล: ภาคธุรกจิ และ SMEs ตอ้งรับมอือย่างไร” 

6 

TTIA จัดประชมุวสิามัญ ครัง้ที ่1/2567 8 

TTIA/TPFA จัดการบรรยายพเิศษ (กอ่นประชมุวสิามัญ TTIA): โครงการประเมนิคารบ์อนฟตุพริน้ทอ์งคก์ร 
เพือ่จัดทําฐานขอ้มูลก๊าซเรอืนกระจกระดับอุตสาหกรรม 

9 

TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการแกไ้ขปัญหาราคาสัตวน้ํ์าตกตํ่า ครัง้ที ่1/2567 10 

TTIA เขา้ร่วมงานเสวนา “Towards Social Justice for all in the world of work” 12 
 
TTIA เขา้หารอื (ร่าง) แนวทางการจัดซือ้ปลาจากเรอืประมงพาณิชยใ์นน่านน้ําไทย สําหรับอุตสาหกรรมปลา
กระป๋อง 

13 

 
TTIA เขา้ร่วมหารอื กับ หจก.ดกินติี ้อนิ เวริค์ ฟอร ์ออล (ประเทศไทย)ในประเด็น การจัดทํา NDA สําหรับ
การเก็บขอ้มูลค่าใชจ่้ายในการสรรหาแรงงานกับสมาชกิ TTIA 

13 

 
TTIA เขา้ร่วมประชมุเตรยีมการสําหรับการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสและสหพันธส์าธารณรัฐเยอรมนีอย่าง
เป็นทางการของนายกรัฐมนตร ี

16 

 
TTIA เขา้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ สาขาสัตว์น้ําและ
ผลติภัณฑ ์ครัง้ที ่1-1/2567 

17 

 
TTIA เขา้ร่วมประชุมแนวทางการใชป้ระโยชน์ของไทยจากโครงการ The Partnership for Global 
Infrastructure and Investment (PGI) IPEF Investment accelerator 

19 

 
TTIA/TPFA ร่วมเป็นวทิยากรในงานสัมมนา บรรยายหัวขอ้ "แนวโนม้อุตสาหกรรม อาหารสัตว์เลีย้งในปี 
2024 ใหก้ับผูจั้ดการกองทุน” 

20 

 
TTIA เขา้ร่วมประชมุหารอืการแกไ้ขกฎแหล่งกําเนดิสนิคา้ทูน่ากระป๋องในกรอบ JTEPA และอัพเดทขอ้มูล 
FTA TH-EU และ FTA TH-EFTA 

22 

 
TTIA เขา้ร่วมประชมุการอนุญาตและการตรวจสอบสัตวน้ํ์าหรอืผลติภัณฑส์ัตวน้ํ์านําเขา้ 24 

สารบญั / Content 
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ขา่วกจิกรรม หนา้ 

TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการแกไ้ขปัญหาราคาสัตวน้ํ์าตกตํ่า ครัง้ที ่2/2567 25 
 
TTIA เขา้ร่วมหารอืการเพิม่ขอ้มูลสถานทีจั่ดเก็บสัตวน้ํ์า (หอ้งเย็น) ตามทีก่รมประมงกําหนดภายใตพ้รบ.
อาหาร 2522 

27 

 
TTIA เขา้ร่วมงานเสวนาการสง่เสรมิความรับผดิชอบขององคก์รและสทิธขิองแรงงานขา้มชาตใินห่วงโซ่
อุปทานท่ัวโลก 

28 

 
TTIA เขา้ร่วมประชมุการเปิดตัวเครอืข่ายปฏบัิตกิารการประเมนิแรงงานแบบองคร์วม ILM Action Network 
และการอภปิรายหัวขอ้ "การดําเนนิการเกีย่วกับการสรรหาจา้งแรงงานอย่างมจีรยิธรรมและห่วงโซอุ่ปทาน" 

30 

 
TTIA เขา้ร่วมประชมุ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครือ่งดืม่ ครัง้ที ่2/2567 และการประชมุสามัญประจําปี 
2567 /เลอืกตัง้คณะกรรมการกลุ่มอาหารและเครือ่งดืม่วาระปี 2567-2569 

31 

 
TTIA ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ ในนามกรรมการสภาหอการคา้แห่งประเทศไทยไดร่้วมกับกระทรวงการ
ต่างประเทศ ในกจิกรรมนําคณะผูป้ระกอบไทยเยอืนคาซัคสถาน 

33 

 
TTIA เขา้ร่วมประชมุเชงิปฏบัิตกิาร เรือ่ง การสรา้งความตระหนักรูใ้นการเขา้เป็นสมาชกิองคก์าร เพือ่ความ
ร่วมมอืทางเศรษฐกจิและการพัฒนา (OECD) ของประเทศไทย ครัง้ที ่2 

34 

TTIA เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการสนับสนนุการลงทุน ครัง้ที ่2-1/2567   36 

TTIA เขา้ร่วมสัมมนาออนไลน์ในหัวขอ้ การประยุกตใ์ชม้าตรฐาน ISCC เพือ่ความย่ังยนื 37 

TTIA ร่วมประชมุกับสมาคมประมงอวนลอ้มจับประเทศไทย ณ จ.ปัตตานี 38 

TTIA ร่วมเดนิทางเยีย่มเยอืนหอการคา้จังหวัดปัตตานี และนราธวิาส ณ จังหวัดปัตตานี 39 
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TTIA เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการสายงานแรงงานคร ัง้ที ่2/2567 
 
 วันที ่1 กมุภาพันธ ์2567 คุณอรรถพันธ ์ทีป่รกึษา
ดา้นแรงงาน คุณนลธวัช จนท.แรงงาน เขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการสายงานแรงงานครั้งที่ 2/2567 ณ สภา
อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย สรุปสาระสําคัญดังนี้  
 
 1. การประชมุสามัญประจําปี 2567 และเลอืกตัง้
คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จะจัด
ขึน้ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 ตัง้เวลา 9.00 น. 
เป็นตน้ไป  
 
 2. สรุปประชุมคณะทํางานศึกษาการดําเนินการจัดตัง้กองทุนประกันความเสี่ยง และ
พจิารณาแกไ้ขกฎหมายเกีย่วกับการจ่ายค่าชดเชยและการงดจ่ายภาษีกรณีไดรั้บเงนิเนื่องจาก
ออกจากงาน ครัง้ที ่1/2567  
  - สอท. ไม่เห็นดว้ยกับ ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกับหลักการใหน้ายจา้งจัดใหม้ี
หลักประกันในการจ่ายค่าชดเชยใหแ้ก่ลูกจา้ง แต่ควรหาแนวทางร่วมกัน เรื่องการจ่ายเงิน
ค่าชดเชย ซึง่ปัจจุบันทราบว่า สํานักงานประกันสังคม ไดส้ะสมเงนิเงนิกองทุนประกันสังคมกรณี
ว่างงาน ไวท้ี่ประมาณ 160,000 ลา้นบาท ซึง่อาจพิจารณาใชเ้งินส่วนนี้ในการชดเชยใหก้ับ
แรงงานแทน 
  
 3. สรุปประชมุคณะทํางาน ศกึษา วเิคราะห ์ความเป็นไปไดใ้นการใหสั้ตยาบันอนุสัญญา
องคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 98 ว่าดว้ยสทิธใินการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม 
ค.ศ. 1949 ครัง้ที ่1/2567 
  - โดย สอท.ขอใหรั้ฐบาล ศกึษาความจําเป็น ต่อความพรอ้มในการใหสั้ตยาบัน
อนุสัญญา ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98 ของไทย รวมไปถึงศึกษาผลกระทบ กรณีประเทศไทย
ไม่ใหสั้ตยาบันอนุสัญญาดังกล่าวดว้ย 
  - ทั ้งนี้กรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงานจะมีหนังสือสอบถามความเห็น
หน่วยงานภาครัฐที่เกีย่วขอ้งต่ออนุสัญญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 98 และจะ
รวบรวมความเห็นเสนอเขา้ทีป่ระชมุครัง้ต่อไป 
  
 4. สรุปประชุมคณะทํางานศึกษาและทบทวนความเหมาะสมในการปรับปรุงแกไ้ข
กฎกระทรวงกําหนดงานที่ลูกจา้งไม่มีสทิธไิดรั้บค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุด พ.ศ. 
2552 ครัง้ที ่1/2567 
  - สืบเนื่องจาก มาตรฐานขั ้นตํ่าของการใชแ้รงงานตามกฎหมายแรงงานที่
เกีย่วขอ้งกับงานรักษาความปลอดภัยของเอกชน มาจากประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ
คุม้ครองแรงงาน ลงวันที ่16 เมษายน 2515 การกําหนดใหลู้กจา้งซึง่นายจา้งใหท้ํางานเฝ้าหรือ
ดูแลสถานทีห่รอืทรัพยส์นิไม่มสีทิธไิดรั้บค่าล่วงเวลาในวันทํางานและในวันหยุด ซึง่อาจสง่ผลให ้
พนักงานรักษาความปลอดภัยมรีายไดไ้ม่เพยีงพอต่อการดํารงชพีได ้
  - สอท. มีขอ้เสนอใหแ้กไ้ขกฎกระทรวง กําหนดงานที่ลูกจา้งไม่มสีทิธไิดรั้บ ค่า
ล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุด พ.ศ. 2552 โดยใหพ้นักงานรักษาความปลอดภัยไดรั้บค่า
ล่วงเวลา 1.5 เท่าของค่าจา้ง และขอให ้ขอเสนอใหส้ภาอุตสาหกรรมฯ สภาหอการคา้ฯ สภา
นายจา้งฯ ชว่ยกาหนดราคากลางคา่จา้งของพนักงานรักษาความปลอดภัย 
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 สําหรับกําหนดการประชมุคณะกรรมการสายงานแรงงาน ในครัง้ถัดไป จะจัดขึน้ในววันพุธ
ที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 13:30 – 16:00 น.ณ หอ้งประชุม PASSION (802) ชัน้ 8 สภา
อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย หากมกีารเปลีย่นแปลงกําหนดการจะแจง้ใหท้ราบอกีครัง้ 
 
 
TTIA เขา้รว่มหารอืความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้กบัอตุสาหกรรมจากการแกไ้ขพรก.ประมง 
 
 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 TTIA คุณอรรถพันธ์ ที่
ปรกึษาสมาคม, คุณวรพล และคุณวชิญา จนท.สมาคม เขา้
ร่วมหารือความเสี่ยงที่อาจเกดิขึน้กับอุตสาหกรรมจากการ
แกไ้ขพรก.ประมง ร่วมกับ Thai Union นําโดยคุณปราชญ์, 
Director of Sustainability, Asia – Sustainable 
Development Department แ ล ะ คุ ณ  Adam Brennan, 
Group Director of Sustainability & Communication สรุป
ดังนี้ 
 
     TU หารือกับสมาคม เพื่ออธิบายประเด็นที่ NGOs ไดแ้สดงขอ้กังวลต่อการแกไ้ข พรบ.
ประมง ของภาครัฐในเรื่องผลกระทบ รวมถงึหารือท่าทีของสมาคมฯ และมุมมองต่อการแกไ้ข 
ร่าง พรบ.ประมง   
 
 
TTIA เขา้รว่มงานสมัมนา เสวนาภายใตห้วัขอ้ “ทศิทางการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ EEC กบั
อนาคตเศรษฐกจิไทย” 
 
 วันที ่6 กมุภาพันธ ์2567 TTIA คุณจริายุ จนท.สมาคม
ฯ เขา้ร่วมงานสัมมนา เสวนาภายใตหั้วขอ้ “ทิศทางการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกจิ EEC กับอนาคตเศรษฐกจิไทย” จัดโดย 
สกพอ.(EEC) / สถาบันวิจั ยและใหค้ํ าปรึกษาแ ห่ง  ม .
ธรรมศาสตร ์ณ โรงแรมโกลเดน้ ทวิลปิ ซอฟเฟอรนิ กรุงเทพฯ 
สรุปดังนี้ 
 
 1. สถานการณ์เศรษฐกจิ EEC: เศรษฐกิจโดยรวมมี
แนวโนม้ขยายตัว จากการดําเนนินโยบายกระตุน้เศรษฐกจิ 3 ดา้น ดังนี ้
  1.1 การบรโิภค มีแนวโนม้ขยายตัว จากนโยบายกระตุน้เศรษฐกจิ การเยียวยา
จากรัฐบาล ราคาสนิคา้และพลังงานทีล่ดลง 
  1.2 การลงทุน มีแนวโนม้ขยายตัว จากดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมใน
ปัจจุบัน เป็นผลจากการพิจารณาร่างแผนดําเนินการในระยะ 1 ปี (ตุลาคม 2566 – กันยายน 
2567) และเป้าหมายเร่งด่วนภายใน 99 วัน เพือ่ดงึดูดเงนิลงทุนในพืน้ที ่EEC 
  1.3 การท่องเที่ยวของ EEC ขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากจํานวนนักทอ่งเที่ยวและ
รายไดท้ีเ่พิม่ข ึน้ นโยบายสง่เสรมิการท่องเทีย่วจากภาครัฐ และชว่งวันหยุดยาว 
 ทั ้งนี้  มี ปัจจัยภายในประเทศ ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ EEC ไดแ้ก่ นโยบายดึงดูด
นักท่องเที่ยวต่างประเทศ, มาตรการกระตุน้การลงทุนในพื้นที่ EEC, และการใชจ้่ายภาครัฐที่มี
แนวโนม้ชะลอตัว อีกทัง้ มปัีจจัยภายนอก ไดแ้ก่ ปัญหาภูมรัิฐศาสตร,์ เศรษฐกจิจีนอยู่ในภาวะ
ชะลอตัว, อัตราเงนิเฟ้อระดับสงู 
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 2. ภาพรวมการลงทุนในพืน้ที ่EEC: ในชว่งปี 61-66 มกีารออกบัตรสง่เสรมิการลงทุนใน
พืน้ที ่ECC รวม 1,449,525 ลา้นบาท 2,552 โครงการ 
 โดยในปี 66 มีมูลค่าการลงทุนรวม 223,201 ลา้นบาท ซึง่มีการลงทุนในอุตสาหกรรม
สําคัญ ไดแ้ก ่เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์มูลค่า 66,865 ลา้นบาท, ยานยนตแ์ละชิน้ส่วน 
มูลค่า 47,108 ลา้นบาท, ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ ์19,809 ลา้นบาท โดยประเทศที่มีลําดับการ
ลงทุนมากทีส่ดุ 5 อันดับ มดีังนี้ 
  2.1 จนี มูลค่าการลงทุน 63,253.06 ลา้นบาท 
  2.2 ไทย มูลค่าการลงทุน 28,058.18 ลา้นบาท 
  2.3 สงิคโปร ์มูลค่าการลงทุน 27,716.62 ลา้นบาท 
  2.4 ญีปุ่่น มูลค่าการลงทุน 24,983.29 ลา้นบาท 
  2.5 เกาหลใีต ้มูลค่าการลงทุน 18,639.51 ลา้นบาท 
 นอกจากนี้ อัตราการเติบโตรายไดต้่อปี ของกจิการที่ลงทุนในพื้นที่ EEC ภายใตเ้ขต
ส่งเสริมเศรษฐกจิพิเศษ 35 แห่ง อยู่ที่ 24% (มากกว่าเฉลี่ยทัง้ประเทศที่ 20% และเฉลี่ยใน
พืน้ที ่3 จังหวัด EEC ที ่21%) 
 ทัง้นี้ 1 ในอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-curve) ในการมุ่งสู่ ศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาต ิคอื อตุสาหกรรมการแพทยแ์ละสขุภาพ (Medical Hub & Wellness) ทีปั่จจุบันไดรั้บ
การสง่เสรมิการลงทุนในพืน้ที ่EEC จํานวน 57 บรษัิท มมีูลค่าการลงทุน 30,304 ลา้นบาท สรา้ง
การจา้งงาน จํานวน 11,649 คน (98% เป็นแรงงานไทย) 
 

 3. ผลการวเิคราะหแ์ละการตดิตาม: สรุปได ้ดังนี ้
  3.1 กจิการที่มีการลงทุนในพื้นที่ EEC ภายใตเ้ขต
ส่งเสริมเศรษฐกจิพิเศษ 35 แห่ง มีอัตราการเติบโตของ
รายไดต้่อปีสงูกว่าค่าเฉลีย่ประเทศ 
  3.2 ฉะเชิง เทรา คือ Rising Stars แห่งใหม่ที่
น่าสนใจ ในพื้นที่ EEC เนื่องจากมีอัตราการเตบิโตรายได ้
สูง สะทอ้นจากการเปลี่ยนแปลงทุนและเทคโนโลยีที่
เพิม่ข ึน้ 
  3.3 ระยองมีฐานการผลิตที่เขม้แข็ง แมม้ีสัดส่วน

การเปลี่ยนแปลงดา้นต่าง ๆ เพิม่ขึน้นอ้ย แต่มูลค่าการลงทุนและรายไดเ้ป็นอันดับ 1 ในพื้นที่ 
EEC 
  3.4 พื้นที่เขตส่งเสริมเศรษฐกจิพิเศษ 35 แห่ง สนับสนุนใหเ้กดิการลงทุนใน
กจิการที่มีเทคโนโลยีขัน้สูง (A1 – A3) จะช่วยสรา้งความเขม้แข็ง Supply Chain ไทย อีกทัง้ 
ยังสนับสนุนใหเ้กดิการจา้งงานในประเทศ (แรงงานไทยในพื้นที่) และการพัฒนา/แลกเปลี่ยน
ทักษะแรงงานผ่านการอบรม 
  3.5 โครงการลงทุนในพืน้ทีเ่ขตสง่เสรมิเศรษฐกจิพเิศษ 35 แห่ง สนับสนุนความ
เป็น Thailand 4.0 ในเศรษฐกจิและอตุสาหกรรมไทย ดว้ยเทคโนโลยแีละนวัตกรรม 
 
 4. กลยุทธจ์ากงานวจิัย เพือ่เพิม่ขดีความสามารถของ EEC: สรุปได ้ดังนี้ 
  4.1 เกาะตดิเศรษฐกจิวเิคราะหเ์ชงิลกึ ในดา้นเครือ่งชีเ้ศรษฐกจิ เชน่ การบรโิภค, 
การลงทุน, การใชจ้่ายรัฐ 
  4.2 พัฒนา คน้หา และสรา้งเครือ่งชีใ้หม่ 
   - จัดทําดัชนีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกจิเชงิพื้นที่ (Spatial Economic 
Fundamentals Indicator: SEFI) ได แ้ก่  โครงสร า้งพื้นฐ าน , สาธารณสุข , การศึกษา , 
เสถยีรภาพเศรษฐกจิ, ความทา้ทายทางทรัพยากรมนุษย,์ สิง่แวดลอ้ม 
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   - จัดทําดัชนีเทคโนโลยีคลืน่ลูกที่สาม (Third Wave Technology) ดว้ย
การสัมภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) ในขอ้มูลสําคัญของบริษัท เช่น จํานวนแรงงาน, 
ต่างชาตร่ิวมทุน, สทิธปิระโยชน์จาก BOI, ตลาดสง่ออกหลัก ฯลฯ 
  4.3 บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อความถูกตอ้งของขอ้มูล
และการวเิคราะหข์อ้มูล 
  4.4 ผลักดันสู ่Data-Driven Organization มกีระบวนการ ดังนี้ 
 Data —> Data Analytics —>Data-Driven Policy 
  - Data: ใชข้อ้มูลที่ทันสมัย สําคัญ รอบดา้น เป็นระบบ และลงทุนดา้น Data 
Visualization 
  - Data Analytics: วเิคราะหเ์ครื่องชี ้ เผยแพร่บทวเิคราะหเ์ชงิลกึ มีรายงานราย
เดอืน และจัด Forum ทุกเดอืน 
  - Data-Driven Policy: ใชข้อ้มูลเสนอแนะนโยบายมากที่สุด ตัง้โจทยท์ี่นําไปสู่
การออกแบบนโยบาย และหมั่นหา Pain Point/Strength 
 
 
TTIA เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการแรงงานและพฒันาฝีมอืแรงงาน คร ัง้ที ่4/2567 
 
 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ชนินทร์ นายก
สมาคม ในนามรองประธานคณะกรรมการแรงงานและ
พัฒนาฝีมอืแรงงาน สภาหอการคา้ไทย คุณอรรถพันธ ์
ทีป่รกึษาสมาคมฯ คุณสพัุตรา ผอ.สมาคมและ คุณนล
ธวัช จนท.สมาคมฯ ไดเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ
แรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 4/2567 ณ 
หอ้งประชุมหอการคา้ไทย โดยมี ดร.พจน์  อร่าม
วัฒนานนท ์ทีป่รกึษากติตมิศักดิส์มาคมฯ รองประธาน
กรรมการ หอการค า้ไทย เ ป็นประธาน โดยมี
สาระสําคัญการประชมุ ดังนี้  
 
 1. ดร.พจน์ แจง้ในทีป่ระชมุ  
  - การปรับค่าแรงขัน้ตํ่า ใหเ้พิม่ขึน้ถงึ 400 บาท ตามนโยบายหาเสยีงของพรรค
การเมือง อาจเป็นการเพิม่ตน้ทุนค่าแรง ซึง่จะส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการ โดยสภาหอ จะมี
การหารอืกับกระทรวงแรงงาร ในสัปดาหห์นา้ถงึทศิทางร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน เพือ่ให ้
ผูป้ระกอบการสามารถปรับตัวได ้
  - การแกไ้ข พ.ร.บ. ประมงแห่งชาต ิซึง่อาจทําใหป้ระเด็นทีเ่กีย่วกับ IUU fishing 
และการคา้มนุษย ์กลับมาเป็นปัญหาของประเทศไทยอกีครัง้ ทัง้นี้ สภาหอ ไดจ้ัดตัง้คณะทํางาน 
เพือ่ศกึษา พรบ.ฯ อย่างละเอยีด  
 
 2. เรือ่งเพือ่ทราบ 
  2.1 ร่าง พรบ. แกไ้ขเพิ่มเติม พรก.บริการจัดการการทํางานคนต่างดา้ว พ.ศ.
2560 
   - มขีอ้สังเกต สภาหอฯ เห็นดว้ย ม.41 การเปิดโอกาสใหน้ายจา้งรับเหมา
ค่าแรงสามารถนําคนต่างดา้วเขา้มาทํางานกับบรษัิทรับเหมาค่าแรงได ้ เพราะจะทําใหผู้ป้ระกอบ
กจิการมตีัวเลอืกในการจา้งแรงงานต่างดา้วมากขึน้ 
  2.2 การแกไ้ขกฎหมายเกีย่วกับการจ่ายค่าชดเชยและการงดจ่ายภาษี กรณีรับเงนิ
เนื่องจากออกจากงาน 
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   - สภาหอ ไม่เห็นดว้ย เนื่องจาก
เป็นการเพิ่มภาระใหก้ับนายจา้ง ทั ้งนี้อยากใหภ้าครัฐ 
ศกึษาแนวทางอืน่ๆ เพิม่เตมิ 
  2.3 ความคบืหนา้ GLP 
   - สถานประกอบกิจการที่นํา GLP 
ไปใชใ้นบรหิารจัดการดา้นแรงงานมจีํานวน 27,785 แห่ง 
   - สภาหอ ส่งเสริม ความรูใ้นเรื่อง 
GLP การจัดอบรมใหก้ับสมาชกิ ณ สภาหอการคา้แห่ง
ประเทศไทย และผ่านทางออนไลน์ 

   - การส่งเสรมิผ่านสมาชกิ เช่น TTIA และ TFFA ซึง่เป็นสมาชกิของสภา
หอไดจ้ัดอบรม GLP ใหก้ับสมาชกิของตน ในการสง่เสรมิองคค์วามรู ้โดยไดรั้บการสนับสนุนจาก 
ILO ดว้ย  
  2.4 ความเห็นต่อการรับอนุสัญญา ฉ.98  
   - เนื่องจากอนุสัญญา ฉ.98 มีสาระสําคัญ คือ รัฐตอ้งใหค้วามคุม้ครอง
ลูกจา้งทีร่วมตัวกันเป็นสหภาพและร่วมกจิกรรมของสหภาพจากการแทรกแซงและการกระทําอัน
ไม่เป็นธรรมของนายจา้ง ทัง้นี้อาจสง่ผลกระทบต่อหลายภาคสว่นรวมถงึภาครัฐดว้ย ควรพจิารณา
อนุสัญญาดังกล่าวอย่างถีถ่ว้น 
 
 
TTIA เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการธุรกจิประมงและอุตสาหกรรมต่อเนือ่ง คร ัง้ที ่4-
1/2567 
 
 วันที ่6 กมุภาพันธ ์2567 TTIA ดร.พจน์ อร่าม
วัฒนานนท์ ที่ปรึกษากติติมศักดิ์ ดร.ชนินทร์ นายก
สมาคมฯ ในนามประธานคณะกรรมการธุรกจิประมง
และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง สภาหอฯ ดร.อดิศร ที่
ปรกึษาสมาคมฯ และคณะฯ คุณสุพัตรา ผอ. ในนาม
กรรมการและเลขานุการคณะฯ เขา้ ร่วมประชุม
คณะกรรมการธุรกจิประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
ครัง้ที ่4-1/2567 สรุปดังนี้  
 
 1. ประเด็นการแกไ้ขพรบ.ประมง ดร.พจน์ ใหค้วามเห็นว่าสภาหอฯ อยู่ระหว่างรวบรวม
ขอ้มูลผลกระทบ และจะร่างหนังสือถึงภาครัฐใหรั้บทราบขอ้มูล/ขอ้ห่วงกังวลของเอกชน  
อย่างไรก็ตาม ขอใหภ้าครัฐทีเ่กีย่วขอ้งพจิารณาถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ โดยตอ้งมคีวามชัดเจน
ในถอ้ยคําทางกฎหมาย เป็นไปตามหลักสากล เพื่อไม่ใหม้ีผลกระทบต่อภาพรวมของประเทศ 
รวมถงึเกษตรกร ผูบ้รโิภค ผูป้ระกอบการของไทย อกีทัง้ มปีระเด็นการกําหนดคา่ธรรมเนียมการ
นําเขา้สัตวห์รือซากสัตวด์ว้ย ซึง่ปัจจุบันทั่วโลกใหค้วามสําคัญในดา้นการนําเขา้-ส่งออกสนิคา้
เกษตรอาหาร ประมง โดยพยายามลดภาษี และมาตรากรที่มิใช่ภาษีลง หากไทยมีเก็บ
ค่าธรรมเนียมนําเขา้ฯ จะเป็นการผลักภาระใหก้ับผูบ้รโิภค 
 >>กรมประมง รับทราบขอ้ห่วงกังวลของภาคเอกชน โดยจะนําไปหารอืภายในและเรียน
อธบิดฯี ใหรั้บทราบต่อไป 
 
 2. รับทราบความคืบหนา้การขับเคลื่อนแนวปฏิบัติการใชแ้รงงานที่ดี (GLP) โดยดร.
ชนนิทร ์ใหค้วามเห็นว่าปัจจุบันมกีารดําเนนิงานทีด่อียู่แลว้ และเห็นควรใหม้กีารดําเนนิการอย่าง
ต่อเนื่องตอ่ไป 



   Newsletter                           February 2024 6 | 40 

 

 
 3. รับทราบความคบืหนา้โครงการสง่เสรมิเกษตรกรผูเ้ลีย้งปลากะพงขาว 
และกุง้กา้มกราม จังหวัดฉะเชงิเทรา  
  - ดร.ชนินทร์ ใหข้อ้มูลเพิม่เตมิว่า ปลากะพงขาว และกุง้กา้มกราม ถือเป็นสนิคา้
โปรดักทแ์ชมเป้ียน สามารถพัฒนาเพิม่มูลค่าได ้โดยตอ้งมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เช่น 
กระทรวงพาณิชย ์กรมประมง และสภาหอฯ   
 

 4. รับทราบสาระสําคัญการสัมมนาและรับฟังความ
คิดเห็น เรื่อง ความตกลงว่าดว้ยการอุดหนุนประมง 
( Agreement on Fisheries Subsidies) ภ า ย ใ ต ้
องคก์ารการคา้โลก 
  - ความตกลงจะมีผลบังคับใชเ้มื่อสมาชกิ 
WTO จํานวน 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกทั ้งหมด 
(ประมาณ 110 ราย ใหสั้ตยาบันพิธีสารแกไ้ขความ
ตกลง WTO) ซึ่งปัจจุบันยังไม่ไดม้ีการบังคับใช ้
เนื่องจากมีสมาชกิ 55 ราย ใหสั้ตยาบันฯ (สหรัฐ จีน 

ยุโรป ไนจเีรยี เป็นตน้) ขณะนี้ ประเทศไทยอยู่ระหว่างรับฟังความเห็น  
  - ดร.ชนินทร์ ใหค้วามเห็นว่า สภาหอฯ สนับสนุนการส่งเสรมิสนิคา้ประมงอย่าง
เต็มที ่โดยเฉพาะสนิคา้นําร่องอย่างปลากะพง และกุง้กา้มกราม จงึขอใหทุ้กภาคสว่นหาแนวทาง
ชว่ยเหลอืประมงภายในประเทศ เพือ่ลดตน้ทุนใหเ้กษตรกร ผูเ้พาะเลีย้ง ใหส้ามารถแขง่ขันได ้
 
 ทัง้นี้ สภาหอการคา้ฯ และสมาคมฯ จะเขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการแกไ้ขปัญหาราคาสัตว์
น้ําตกตํ่า ในวันที่ 8 ก.พ.นี้ เพื่อหารือเรื่องการแกไ้ขพรบ.ประมง โดยเฉพาะเรื่องการเก็บ
ค่าธรรมเนียมนําเขา้สัตวห์รอืซากสัตว ์รวมถงึประเด็นผลักดันการสง่เสรมิสนิคา้ประมง(ปลากะพง 
ปลานลิ กุง้กา้มกราม) 
 
 
TTIA เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมอื (MOU) และงานสมัมนา “หลกัเกณฑ ์PDPA 
ตระหนกัรูเ้รือ่งขอ้มูลสว่นบุคคล: ภาคธุรกจิ และ SMEs ตอ้งรบัมอือยา่งไร” 
 
 วันที ่6 กมุภาพันธ ์2567 TTIA คุณอนุสรา จนท.ความ
ปลอดภัยอาหาร เขา้ร่วมพธิีลงนามความร่วมมือ (MOU) และ
งานสัมมนา “หลักเกณฑ์ PDPA ตระหนักรูเ้รื่องขอ้มูลส่วน
บุคคล: ภาคธุรกิจ และ SMEs ตอ้งรับมืออย่างไร” จัดโดย 
หอการคา้และสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ร่วมกับ 
สํานักงานคณะกรรมการคุ ม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และ
มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย โดยพิธีลงนามดังกล่าวไดรั้บ
เกยีรตจิากนายประเสรฐิ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดจิทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม 
ร่วมเป็นประธานสักขพียานและมอบนโยบายในงานดังกล่าว สรุปดังนี ้
 
 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม 
กล่าวว่า พระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  มีผลบังคับใชส้มบูรณ์ในราช
กจิจานุเบกษาทัง้ฉบับ เมือ่วันที ่1 มถุินายน 2565 ถอืเป็นกฎหมายทีม่คีวามสําคัญอย่างยิง่ที่ทุก
ภาคส่วนตอ้งตระหนักรูแ้ละทําความเขา้ใจ ซึง่การจัดงานในครัง้นี้ถอืเป็นจุดเริม่ตน้ทีด่ทีีป่ระเทศ
ไทยจะมคีวามมั่นคงทางขอ้มูลสว่นบุคคลทีป่ลอดภัยและยั่งยนื โดยการดําเนนิงานของกระทรวง
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ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายใตแ้ผน “The Growth Engine of Thailand” จะเป็น
เครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกจิและสังคมดิจิทัลของประเทศ โดยมุ่งเนน้การให ้
ความสําคัญ 3 ดา้น ประกอบดว้ย  
  1) การเพิม่ขดีความสามารถดา้นดจิทิัลในการสรา้งขอ้ไดเ้ปรียบทางการแขง่ขัน
ของประเทศ  
  2) การสรา้งความมั่นคงและปลอดภัยของเศรษฐกจิและสังคมดจิทิัล และ  
  3) การเพิม่ศักยภาพทุนมนุษยด์า้นดจิทิัลของประเทศ 
 นอกจากนี้กระทรวงดจิทิัลฯ ร่วมกับ สคส. ไดจ้ัดตัง้ศูนยเ์ฝ้าระวังการละเมดิขอ้มูลส่วน
บุคคล (PDPC Eagle Eye) เพื่อยกระดับการตรวจสอบและกํากับดูแลการคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคล ตลอดจนสรา้งความมั่นใจใหก้ับประชาชนทุกภาคสว่น 
 

 คุณสน่ัน อังอบุลกลุ ประธานกรรมการหอการคา้ไทย และ
สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย กล่าวว่า สําหรับภาคธุรกจิ
แลว้ PDPA ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของธุรกจิ 
ทั ้งการเตรียมพรอ้ม ปรับรูปแบบ การเก็บขอ้มูล เพื่อ
หลีกเลี่ยงการทําผิดกฎหมาย รวมถึงการรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงเมื่อขอ้มูลที่มีลดนอ้ยลง โดยหอการคา้ฯ ได ้
เล็งเห็นถงึความสําคัญในการเผยแพร่แผนการดําเนนิงาน 
และสรา้งเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อสรา้งการตระหนักรู ้

ดา้นการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล ตลอดจนสง่เสรมิใหม้แีนวทางในการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล
ทีม่มีาตรฐานสากล พรอ้มทัง้ สง่เสรมิบทบาทกลุ่มผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ (YEC) หอการคา้ไทย ที่
มีกว่า 7,000 คนทั่วประเทศ ไดม้ีส่วนช่วยสนับสนุนและใหค้วามรูเ้รื่อง PDPA ไปยังเครือข่าย
ต่างๆ ภายใตห้อการคา้ไทย ทั ้ง หอการคา้จังหวัด, หอการคา้ต่างประเทศ สมาคมการคา้ 
มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย และ SME ในแต่ละจังหวัด 
 
 ในงานนี้ยังมีการจัดกจิกรรมเสวนาในหัวขอ้ “หลักเกณฑ ์กฎหมาย PDPA : ภาคธุรกจิ 
และ SMEs ตอ้งรับมืออย่างไร” เพื่อร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ และนําเสนอ case study ของ
ภาคธุรกจิ ตลอดทัง้ใหค้ําแนะนําและคําปรกึษา ไดแ้ก่ นายอมรพันธุ ์นิตธิีรานนท ์ผูอ้ํานวยการ
สํานักสง่เสรมิการคุม้ครองขอ้มูลสว่นบุคคล, นายสาระ ลํ่าซํา กรรมการบรหิารสภาหอการคา้แห่ง
ประเทศไทย นายศรัณยู ชเนศร์ รองประธานกรรมการบริหาร บรษัิท โรงพยาบาลกลว้ยน้ําไท 
จํากัด, นางสาวสริดิา นาคทัต กรรมการคณะกรรมการส่งเสรมิและพัฒนาผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ 
YEC หอการคา้ไทย และ กรรมการผูบ้รหิารบรษัิท ทรอปิคอล ฟรุ๊ต ฟิวช่ัน จํากัด และ ผศ.ดร.
ประพันธพ์งษ์ ขําออ่น คณบดคีณะนติศิาสตร ์มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย  
 
 Case study 
  1) โรงพยาบาล  
   • มาตรการเรือ่งการแชรข์อ้มูล / การรักษาขอ้มูลของผูป่้วยไม่ใหร่ั้วไหล 
   • ผูป่้วยมสีทิธใินการรักษาขอ้มูลของตัวเอง 
   • การนําขอ้มูลของผูป่้วยไปใช ้(general data / sensitive data) 
   • สทิธใินการลบขอ้มูลสว่นบุคคล 
   • การออกใบรับรองแพทย์กรณีใชใ้นการลางาน สามารถออกใหไ้ดว่้า
จะตอ้งลารักษาตัวไดก้ีวั่น แต่ไม่สามารถแจง้ไดว่้าป่วยเป็นโรคอะไร ยกเวน้ผูป่้วยจะยนิยอม 
  2) ธนาคาร 



   Newsletter                           February 2024 8 | 40 

 

   • การยินยอมใหแ้ชร์ขอ้มูล
ของลูกคา้กับบริษัทในเครือข่าย(บริษัทลูก)ของ
ธนาคาร เชน่ บรษัิทสนิเชือ่ บรษัิทประกัน 
  3) ผปก รุ่นใหม่ SMEs 
   • การรับรูข้อ้มูลและการทํา
ความความ เข า้ ใจต่อกฎหมาย PDPA ยั ง ไม่
เพยีงพอ >> การตระหนักรูแ้ต่ยังไม่อยากปฏบัิต ิ
   • การจั ดการข อ้มู ลของ
พนักงานในบรษัิทไม่ใหร่ั้วไหล 
   • การเก็บขอ้มูล เก็บเท่าทีจ่ําเป็นตามวัตถุประสงค ์
   • การตรวจสุขภาพของบริษัท จะตอ้งสอบความความยินยอมของ
พนักงานกอ่นว่าสามารถสง่ขอ้มูลผลการตรวจใหบ้รษัิทหรอืไม ่
 
 ทั ้งนี้ ทาง PDPC ไดม้ีการจัดโครงการสัมมนาเพื่อเตรียมความพรอ้มการปฏิบัติตาม
กฎหมายลําดับรอง พรบ.คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 
โดยสามารถดูรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้าง FB: PDPC Thailand 
 
 
TTIA จดัประชุมวสิามญั คร ัง้ที ่1/2567 
 
 วันที ่8 กมุภาพันธ ์2567 สมาคมอตุสาหกรรมทูน่า
ไทย ไดจ้ัดประชมุวสิามัญ TTIA ครัง้ที ่1/2567 ผ่านระบบ
ออนไลน์ Zoom meeting  
 
 รายละเอยีดการจัดประชมุดังนี้ 
  1. เวลา 9.30-9.50 น. บรรยายพเิศษ เรือ่ง 
การประเมิน CFO เพื่อจัดทํา Baseline ของอุตสาหกรรม 
โดย สถาบันวจิัยสภาวะแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
  2. เวลา 10.00-10.30 น. ประชมุวาระพจิารณาร่วม TTIA/TPFA  
  3. เวลา 10.30-11.00 น. ประชมุวาระของ TTIA 
 
 โดยมีสมาชิกสามัญเขา้ร่วมประชุมทั ้งหมด 17 
บรษัิท 18 ท่าน (ครบองคป์ระชมุ) 
     
 ทัง้นี้ สมาคมฯจะส่งรายงานการประชุม ภายในวัน
พฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ใหท้่านสมาชกิทราบ
ต่อไป 
 
 หมายเหตุ : กําหนดจัดการประชุมวสิามัญ TTIA ครัง้ที่ 2/2567 และ ประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 10.30-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ 
Zoom meeting หรอื Onsite ณ สมาคมฯ 
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TTIA/TPFA จดัการบรรยายพิเศษ (ก่อนประชุมวิสามญั TTIA): โครงการประเมนิ
คารบ์อนฟุตพริน้ทอ์งคก์ร เพือ่จดัทําฐานขอ้มูลกา๊ซเรอืนกระจกระดบัอุตสาหกรรม 
 
 วันที่  8 กุมภาพันธ์ 2567 TTIA/TPFA จัดการ
บรรยายพิเศษ(ก่อนประชุมวิสามัญ TTIA): โครงการ
ประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นทอ์งคก์ร เพื่อจัดทําฐานขอ้มูล
ก๊ าซเรือนกระจกระดับอุตสาหกรรม บรรยายโดย 
สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอ้ม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สรุปดังนี้ 
 
 Carbon Footprint คอืปรมิาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรอืนกระจก (Greenhouse gas 
emissions and removals) ทีเ่กดิขึน้จากกจิกรรมการดําเนนิงานขององคก์ร วัดรวมอยู่ในรูปของ
ตัน (กโิลกรัม) ของก๊าซคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท่า แบ่งออกเป็น 
  1) City Carbon Footprint: CCF >> ระดับใหญ่ เชน่ ประเทศ เมอืง 
  2) Carbon Footprint for Organization: CFO >> ระดับองคก์ร ตาม Standard: 
ISO14064-1 แบ่งออกเป็น 3 Scopes  
   Scope I: Direct Emissions 
   Scope II: Energy Indirect Emissions 
   Scope III: Other Indirect Emissions 
  3) Carbon Footprint of Product: CFP >> ระดับผลิตภัณฑ์ ตาม Standard: 
ISO14044 / ISO14067 แบ่งออกเป็น 5 Stages ไดแ้ก ่Raw Material Acquisition, Production, 
Distribution, Usage, End of Life 
 
 ยุทธศาสตรข์องไทย มกีารตัง้เป้าหมาย ดังนี ้
  - ระยะสัน้: ภายในปี 2030 ลดระดับการใชค้ารบ์อนทัง้ประเทศลง 40% 
  - ระยะยาว: ภายในปี 2065 บรรลุเป้าหมายการปล่อย GHG สทุธเิป็น 0 
 
 แผนยุทธศาสตร์การลดก๊าซเรือนกระจกอุตสาหกรรมทูน่า และอาหารสัตว์เลี้ยง >> 
เบื้องตน้เนน้ที่การทราบแหล่งกําเนดิของคาร์บอน มุ่งสู่การประเมนิ การหลีกเลี้ยง/ลดคารบ์อน 
การชดเชย และภาพรวมของอุคสาหกรรมที่เติบโตไปพรอ้มๆกัน Go Further with Net-Zero 
 โดยมแีผนดังนี้ 
  1) CFO Training (สมาคมไดส้อบถามค่าใชจ้่าย รอขอ้มูลจาก อ.จุฬา) 
  2) Data Collection 
  3) GHG Accounting 
  4) Setting The Target 
  5) Emissions Reduction Strategies 
  6) Reporting Industry-Wide Emissions 
 
 คําแนะนําจากวทิยากร 
  1) ระยะเวลาในการจัดทํา Baseline ของอุตสาหกรรม ใน Scope 1 และ 2 >> 
หากโรงงานมขีอ้มูลพรอ้มสามารถจัดทําไดภ้ายใน 6 เดอืน โดยขอ้มูลคร่าวๆ ทีจ่ะขอจากโรงงาน 
เช่น หลักฐานที่ทาง รง มีการเก็บบันทึกอยู่แลว้ทั่วไป หลักฐานทางการเงิน/ บัญชี (เอาแค่
ปรมิาณไม่ใชข่อ้มูลทางการเงนิ) สว่น Scope 3 อาจจะค่อยๆเริม่ทําและเก็บขอ้มูลไปเรือ่ย ๆ  
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  2) การส่งข อ้มูล  >> สามารถส่งทาง 
online ได  ้ ส่ วน  Onsite จ ะ เ ป็นการทํ าคว าม รู ้จั ก
กระบวนการของโรงงานมากกว่า 
  3) ขนาดของโรงงาน (เล็ก กลาง ใหญ่) 
>> บาง รง อาจจะทําไปบา้งแลว้ เช่น การส่งขอ้มูลให ้
ตลาดหลักทรัพย ์หรอื one report ก็สามารถใชข้อ้มูลนี้
ประกอบการจัดทํา Baseline และต่อยอดไดไ้ปยัง 

Scope 3 ได ้จะเนน้ทีก่ารลดคารบ์อนต่อไป สว่น รง ใดทีย่ังไม่ไดเ้ริม่ทํา ก็จะชว่ยแนะนําและเริม่
เก็บขอ้มูลไปพรอ้มๆ กัน โดยหากได ้Baseline แลว้ก็จะสามารถเทียบการเตบิโต/ การลดลง 
ของภาคอตุสาหกรรมในปีต่อๆไปได ้
  4) TTIA/TPFA BCG Roadmap Proposal >> สามารถทําใหสํ้าเร็จได ้โดย การ
จัดทํา Baseline ของอุตฯ อาจใชข้อ้มูลของโรงงานสมาชกิ 70% ของทัง้หมด (ประมาณ 7-8 
บริษัท) ในระยะเริ่มตน้ก่อน และมุ่งสู่การลดคาร์บอนลง 40% สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ไทย
ต่อไป 
 
 ทั ้งนี้ ในขั ้นตน้สมาคมจะสอบถามสมาชิกว่ามีความสนใจเขา้ร่วมโครงการมากนอ้ย
เพียงใด/ ทาง รง เริ่มมีการประเมิน CFO บา้งแลว้หรือไม่ และจะเชญิสมาชกิเขา้ร่วม CFO 
Training กอ่น (สมาคมกําลังสอบถามค่าใชจ้่าย) หากไดข้อ้มูลสมาคมจะเวยีนสอบถามและแจง้
สมาชกิต่อไป 
 
 อนึ่ง หากสมาชกิสนใจขอคําปรึกษาดา้นการตรวจประเมินคาร์บอน จากสถาบันวิจัย
สภาวะแวดลอ้ม จุฬาฯ ติดต่อไดท้างอีเมล pr@chula.ac.th หรือ โทรศัพท์ 0 2215 3555, 0 
2218 2000 https://www.chula.ac.th/academic/environmental-research-institute/ 
 
 
TTIA เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการแกไ้ขปัญหาราคาสตัวน์ํา้ตกตํา่ คร ัง้ที ่1/2567 
 
 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 TTIA ดร.ชนินทร์ นายก 
สมาคม ในนามประธานคณะกรรมการธุรกิจประมงและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง สภาหอฯ ดร.อดศิร ที่ปรกึษาสมาคมฯ 
และคณะฯ เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการแกไ้ขปัญหาราคาสัตว์
น้ําตกตํ่า ครัง้ที่ 1/2567 ณ กรมประมง โดยมี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คุณธรรมนัส พรหมเผ่า เขา้ร่วม
สังเกตการณ์ และคุณบัญชา สุขแกว้ อธิบดีกรมประมง เป็น
ประธานร่วม สรุปดังนี้ 
 
 1. ในทีป่ระชมุไดห้ารอืถงึแนวทางการแกปั้ญหาเพือ่รักษาเสถียรภาพราคาสนิคา้ภาคการ
ประมง ซึง่มีคณะกรรมการ ประกอบดว้ยภาครัฐ โดยกรมประมง สภาหอการคา้ไทย สมาคม
ประมงแห่งประเทศไทย สมาคมอตุสาหกรรมทูน่าไทย สมาคมอาหารแชแ่ข็งเยอืกแข็ง เป็นตน้  
  - สมาคมประมงฯ ไดร้ายงานว่า ราคาสนิคา้ประมงเริม่ตกตํ่าเรื่อยมาตัง้แต่เดือน 
เมษายน 2566 ปัจจุบันราคาสนิคา้ประมงในประเทศลดกว่า 50% โดยเฉพาะกลุ่มหมึก ปลา
ทรายแดง ที่เป็นวัตถุดิบสําหรับทําซูริมิ ส่งผลใหช้าวประมงรายย่อยและประมงพื้นบา้นไม่
สามารถแข่งขันได ้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการนําเขา้สนิคา้ประมงโดยสําแดงเท็จเป็นสนิคา้อืน่ 
เพือ่เลีย่งการเก็บภาษี  

https://www.chula.ac.th/academic/environmental-research-institute/
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 ดังนั้น ที่ประชุมจงึเห็นชอบร่วมกันที่จะใหต้รวจสอบการนําเขา้สนิคา้ประมงทุกประเภท
อย่างเขม้ขน้ จากหลักมาตรการสากลเดมิ 
 >>> ในวัน 12 กุมภาพันธ์ 2567 จะมีการประชุมคณะกรรมการแกปั้ญหาประมงซึ่งมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์คุณธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นประธาน โดยจะนําวาระ
การประชุมในวันนี้ เรื่องการแกปั้ญหาราคาภาคการประมงตกตํ่า เขา้สู่ที่ประชุมและกําหนด
มาตรการแกไ้ขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 
 

 2. ดร.ชนนิทร ์ใหค้วามเห็นเพิม่เตมิว่า สภาหอฯ สนับสนุน
นโยบายของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการควบคุมตามกฎหมาย
อย่างมีประสทิธิภาพ ซึง่หากมีอะไรที่สามารถช่วยเหลือ
ชาวประมงได ้ทางหอการคา้ยินดีใหค้วามร่วมมืออย่าง
เต็มที ่
 
 3. การหารอืเรือ่งการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 

  - ดร.ชนนิทร ์นายกฯ และดร.อดศิร ทีป่รกึษาสมาคมฯ เห็นดว้ยในเชงิหลักการที่
จะช่วยเกษตรกรแกไ้ขปัญหาดา้นราคาสินคา้ตกตํ่า แต่อย่างไรก็ตาม เรื่องการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมฯ ในสว่นของปลาทูน่านัน้ไม่เห็นดว้ย เนื่องจากปลาทูน่านําเขา้ไม่ไดม้กีารสุม่ตรวจ
เรื่องโรคอยู่แลว้ จงึเสนอใหม้กีารแยกประเภทสนิคา้ประมงที่ไม่มปัีญหาหรือไม่เกีย่วขอ้งในการ
ตรวจเรื่องโรคออกมาใหชั้ดเจน อาทิ ชนิดปลา ระดับความเสี่ยง ราคาในการจัดเก็บ เป็นตน้ 
ไม่ใช่รวมทุกสนิคา้ โดยเฉพาะทูน่า แมคเคอเรล ซาร์ดีน แซลมอน หากมีการเรียกเก็บจริงจะ
สง่ผลกระทบอย่างมาก เป็นการเพิม่ภาระใหผู้ป้ระกอบการและสง่ผลเสยีถงึความสามารถในการ
แขง่ขันการสง่ออกของไทยดว้ย   
  - ดร.ชนนิทร ์ใหข้อ้มูลเพิม่เตมิว่า ทุกฝ่ายควรหารอืร่วมกัน การควบคุมการนําเขา้
ที่มีประสทิธภิาพเป็นเรื่องสําคัญที่สุด สนิคา้ประเภทไหนทีม่ีความเสีย่งสูง ภาครัฐใชม้าตราการ
จัดการเป็นรายกรณีไป ในส่วนของอุตสาหกรรมทูน่า ทางเอกชนมีการช่วยเหลือสนับสนุน
เกษตรกรอย่างเต็มทีด่อียู่แลว้ โดยสมาคมฯ จะทําหนา้ทีรั่กษาปกป้อง ซึง่มกีําหนดลงภาคใตช้ว่ง
ปลายเดอืนกมุภาพันธ ์2567 นี้ เพือ่หารอืกับสมาคมอวนลอ้ม ในการชว่ยสนับสนุนวัตถุดบิ ราคา 
รวมถงึหาแนวทางการแกปั้ญหาต่างๆ ร่วมกัน 
 
 ทัง้นี้ กรมประมงรับทราบความเห็นของภาคเอกชน  และจะจัดประชมุเพือ่หาขอ้สรุปเรื่อง
การเก็บค่าธรรมเนียมฯ ร่วมกันอกีครัง้ในวันที ่19 กมุภาพันธ ์2567 
 อนึง่ สมาคมฯ จะมกีารประชมุหารือฯ ร่วมกับสภาหอฯ TFFA TPFA ในวันที ่9 กมุภาพันธ ์
2567 นี้ 
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TTIA เขา้รว่มงานเสวนา “Towards Social Justice for all in the world of work” 
 
 วันที ่8 กมุภาพันธ ์2567 คุณอรรถพันธ ์ทีป่รกึษา
ดา้นแรงงาน คุณนลธวัช จนท.แรงงาน เขา้ร่วมงาน
เสวนา “Towards Social Justice for all in the world 
of work” จัดโดย องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ณ 
โรงแรม VIE Hotel กรุงเทพฯ สรุปสาระสําคัญดังนี้  
  
 1. สถานการณ์ความยุตธิรรมทางสังคมในปัจจุบัน 
เช่น ความเหลื่อมลํ้าที่เพิ่มขึน้, การเปลี่ยนแปลงทาง
ภูมอิากาศสง่ผลกระทบตอ่ประชากรโลกทีอ่ยู่บรเิวณชาย
ขอบ, การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี, ความไรเ้สถียรภาพทางการภูมรัิฐศาสตร์, การเพิม่ขึน้
ของค่าครองชพีและวกิฤตหินี้สนิ, ขาดความมั่นใจในสถาบันต่างๆ  
  
 2. ความยุตธิรรมทางสังคมสําหรับทุกคนในโลกแห่งการทํางาน  
  - ปัจจุบันมีประชากรโลกเพียง 49% ที่ไดรั้บการคุม้ครองทางสังคม และ มี
ประชากรถงึ 181 ลา้นคน ทีว่่างงาน 
  - Dr. Syed Hussain Syed Husman ผู แ้ทนจากสหภาพนายจา้งมาเลเซีย: 
ประเทศมาเลเซยีไดส้นับสนุนความยุตธิรรมทางสังคม นโยบายต่างๆ ซึง่มุ่งเนน้ไปที่ SME มาก
ขึน้ 
  - Akiko Gono ผูแ้ทนจาก สมาพันธ์การคา้ระหว่างประเทศ: การสรา้งความ
ยุติธรรมทางสังคม คือ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของตัวแทนลูกจา้ง หรือ การสรา้งสหภาพ
แรงงาน เพือ่เป็นชอ่งทางในเสนอปัญหา สรา้งความยุตธิรรมระหว่างนายจา้งและลูกจา้ง 
  - Rodora T. Babaran ผูแ้ทนจาก สํานักเลขาธกิารอาเซยีน: จากการเก็บขอ้มูล
ทีผ่่านมา แรงงานนอกระบบ ยังไม่มคีวามคุม้ครองทางสังคม หรอื การไดรั้บสวัสดกิารขัน้พื้นฐาน
อย่างเหมาะสม ซึง่อาจนําเอาเทคโนโลยีเขา้มามีส่วนช่วยในการแกไ้ขปัญหาที่เกดิขึน้ หรือ 
ภาครัฐอาจจัดทําไกดไ์ลน์ ใหภ้าคเอกชนสามารถเป็นสว่นหนึง่ในการสนับสนุนความคุม้ครองทาง
สังคมใหเ้กดิขึน้ได ้
  - Paul Vandenberg ผูแ้ทนจาก ธนาคารพัฒนาเอเชีย: แนวทางการส่งเสริม
ความยุตธิรรมทางสังคม เชน่ การสนับสนุนการเปลีย่นเปลีย่งทัศนคตขิองชายเป็นใหญ่ หรอื การ
สง่เสรมิการทํางานของผูห้ญงิใหไ้ดรั้บความเท่าเทยีมมากขึน้  
  
 3. ความเห็นอืน่ๆ เพิม่เตมิ 
  - คุณอรรถพันธ ์ทีป่รกึษาดา้นแรงงาน ซึง่เป็นผูแ้ทนจากสมาคมอตุสาหกรรมทูน่า
ไทย ไดใ้หค้วามเห็นว่า สหภาพแรงงานอาจมีประสทิธิภาพในบางประเทศ แต่ในบริบทของ
ประเทศไทยอาจเป็นประเด็นที่อ่อนไหว ซึง่อาจตอ้งใหค้วามรู ้ความเขา้ใจทัง้ในนายจา้งและ
ลูกจา้ง กับการจัดตัง้สหภาพแรงงาน ทัง้นี้สําหรับอุตสาหกรรมทูน่านั้น มีแรงงานประมาณ 
60,000 หมืน่คน โดยมอีัตราสว่น ผูห้ญงิ 60% ซึง่สมาชกิสมาคมไดม้กีารเขา้ร่วมโครงการ Ship 
to shore rights และ โครงการ GLP เพื่อส่งเสรมิประเด็นดา้นแรงงาน และ ความเท่าเทียมทัง้
ระหว่างแรงงานขา้มชาต ิแรงงานไทย ทัง้ชาย และหญงิ ทัง้ในประเด็นสทิธ ิเสรีภาพ และความ
เสมอภาค 
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TTIA เขา้หารอื (ร่าง) แนวทางการจดัซื้อปลาจากเรอืประมงพาณิชยใ์นน่านนํา้ไทย 
สําหรบัอุตสาหกรรมปลากระป๋อง 
 
 วันที ่9 กมุภาพันธ ์2567 TTIA คุณอรรถพันธ ์มาศ
รังสรรค์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ, คุณวรพล และคุณวิชญา 
เจา้หนา้ที่สมาคมฯ เขา้หารือ (ร่าง) แนวทางการจัดซื้อ
ปลาจากเรือประมงพาณิชย์ในน่าน น้ําไทย สําหรับ
อุตสาหกรรมปลากระป๋อง ร่วมกับกรมประมง นําโดยรอง
ถาวร ทันใจ และหน่วยงานอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง สรุปดังนี ้
 
 1. TTIA ใ ห ้ค ว า ม เ ห็ น ว่ า  อุ ต ฯ  ทู น่ า  เ ป็ น
อุตสาหกรรมที่ผลติและส่งออกเป็นหลัก จงึอยากใหม้ีแนวทางเพื่อใหส้มาชกิและซัพพลายเชน
ปฏบัิตไิดอ้ย่างถูกตอ้ง 
 
 2. กรมฯ ใหค้วามเห็นต่อร่างแนวทางการจัดซื้อ
ปลาฯ  
  2.1 สว่นที ่1 การทําประมงในน่านน้ําไทย: 
   - เรื่องระบบติดตามเรือ และการ
แจง้เขา้ออกของเรอืประมง >> ตอ้งมกีารแกไ้ขแนวทางฯ 
ใหค้รอบคลมุ และง่ายต่อการปฎบัิต ิ
  2.2 แนะนําใหเ้พิม่สว่นของสขุลักษณะและ
ความสะอาดบนเรอื ในแนวทางดังกล่าว เพราะเรือ่งนี้ก็ถือ
ว่าเป็นเรือ่งสําคัญเชน่กัน 
  2.3 หากสมาคมดําเนินแกไ้ขเสร็จสิน้แลว้ ก่อนจะเวียนใหส้มาชกิและซัพพลาย
เชน รับทราบ ก็สามารถสง่ใหก้รมพจิารณาและใหค้วามเห็นอกีครัง้ได ้ เพือ่ทีแ่นวทางดังกล่าวจะ
ไดค้รอบคลุมและถูกตอ้งยิง่ข ึน้ ทัง้นี้ หากมกีารแกก้ฎหมาย หรือพรบ. ก็สามารถนัดกรมฯ เพื่อ
หารอืเพิม่เตมิได ้
  2.4 รองถาวรใหค้วามเห็นเพิ่มว่า แนวทางดังกล่าว เป็นเรื่องที่ดี ที่จะช่วย
ประชาสัมพันธใ์หม้กีารปฏบัิตแิละสง่เสรมิการทําประมงทีด่ตีลอด supply chain 
 
 
TTIA เขา้ร่วมหารอื กบั หจก.ดกินติี ้อนิ เวริค์ ฟอร ์ออล (ประเทศไทย)ในประเด็น การ
จดัทํา NDA สําหรบัการเก็บขอ้มูลคา่ใชจ้า่ยในการสรรหาแรงงานกบัสมาชกิ TTIA 
 
 วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2567 คุณอรรถพันธ์ ที่
ปรกึษาดา้นแรงงาน คุณวรพล จนท.อาวุโส คุณนลธวัช 
จนท.แรงงาน เขา้ร่วมหารือ กับ หจก.ดิกนิตี้ อิน เวิร์ค 
ฟอร์ ออล (ประเทศไทย)ในประเด็น การจัดทํา NDA 
สําหรับการเก็บขอ้มูลค่าใชจ้่ายในการสรรหาแรงงานกับ
สมาชกิ TTIA ณ สํานักงานสมาคมอตุสาหกรรมทูไทย  
 ทั ้งนี้  หนังสือสัญญา NDA ระหว่าง TTIA และ 
หจก. Dignity one for all (เปลีย่นชือ่เดมิจาก Verite) จะมกีารแกไ้ขใหต้รงกับความเห็นของทัง้
ฝ่าย รวมถงึจะจัดทําทัง้ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ ซึง่คาดว่าจะสามารถเซ็นสัญญาระหว่างกัน
ไดภ้ายในตน้เดอืนมนีาคม 2567 นี้ 
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TTIA/TPFA รว่มเป็นวทิยากรในงานสมัมนา บรรยายหวัขอ้ "แนวโนม้ของอุตสาหกรรม
อาหารสตัวเ์ลีย้งและอุตสาหกรรมทูนา่ ในปี 2567" 
 
 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 TPFA/TTIA ดร.
ชนินทร์ นายกสมาคมฯ ร่วมเป็นวิทยากรในงาน
สัมมนา บรรยายหัวขอ้ "แนวโนม้ของอุตสาหกรรม
อาหารสัตว์เลี้ยงและอุตสาหกรรมทูน่า ในปี 2567" 
จัดโดย บริษัท หลักทรัพย์ทิสโก ้จํากัด ผ่านระบบ 
Zoom Meeting สรุปดังนี้ 
 
 1. สถานการณ์อตุสาหกรรมอาหารสัตวเ์ลีย้งไทย 
  1.1 BOI: ตั ้งแต่ ปี  2020-2022 BOI ออกประกาศ ใหก้ ิจการผลิตอาหา ร
ประกอบการรักษาโรคสําหรับสัตว์เลี้ยง ไดส้ทิธิประโยชน์ จาก B1 เป็น A2 เพราะใชส้นิคา้พ
รเีมีย่ม จงึตอบโจทยเ์รือ่ง BCG โดยอตุสาหกรรมอาหารสัตวเ์ลีย้ง คาดการณ์จะปรับเป็น A1 หรอื 
A1+ ในชว่งปี 2025 
 
  1.2 การนําเขา้-สง่ออก ปี 2020-2022: 
   - ประเทศผูส้่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงหลัง เช่น เยอรมัน, U.S.A., ไทย 
(อันดับที ่3 ของโลก), ฝร่ังเศส, โปแลนด ์อกีทัง้ ไทยสง่ออกไปตลาดหลักๆ เชน่ U.S.A. ลดลง 
26%, ออสเตรเลยี ลดลง 22%, EU ลดลง 18%, มาเลเซยี ลดลง 16%, ญีปุ่่น เพิม่ขึน้ 7% 
   - ปี 2023 สมาคมคาดการณ์ว่าการสง่ออกสนิคา้อาหารสัตวเ์ลีย้งจะลดลง 
16% จากปัญหา Re-stock, ตน้ทุนโลจสิตกิส,์ ดอกเบีย้ยังคงสงู แต่ก็ไม่สง่ผลลบมากนัก 
 

 2. ความทา้ทายของอตุสาหกรรมอาหารสัตวเ์ลีย้ง
ในปี 2024 และตน้ทุนวัตถุดบิ (ทูน่า) 
  2.1 เทรนอาหารสัตวเ์ลีย้งไทยปี 2024: 
   - ก า ร ล ง ทุ น ใ น  Product 
Innovation ที่มี R&D center เพื่อความสามารถ
ทางการแขง่ขัน 

   - Sustainability & Green Products เพือ่ความยั่งยนืทางสิง่แวดลอ้ม 
   - Healthy Food เ ช่ น  Pet Probiotics, CBD Supplements for Pets 
รวมถึง Personalized Nutrition ที่ประเมินโภชนาการ ในแต่ละช่วงวัย/สายพันธุ์/น้ําหนัก/
กจิกรรม/ภาวะสขุภาพจติ ของสัตวเ์ลีย้ง 
 
  2.2 แนวโนม้ราคาวัตถุดบิปลา: ปรมิาณนําเขา้ปลาของไทย เพิม่ขึน้สงูสดุในช่วง
ธันวาคม 2023 อยู่ที่ 64,149 ตัน นับตัง้แต่ช่วงที่ปรมิาณนําเขา้นอ้ย จากปรากฏการณ์ El Niño 
ดังนัน้ ราคาปลาจงึตํ่าลง นับเป็นปัจจัยบวกต่ออตุสาหกรรมอาหารสัตวเ์ลีย้ง 
 
  2.3 ตน้ทุนทาง Logistic/Freight: แมม้ีการโจมตีของกลุ่มติดอาวุธฮูตีในทะเล
แดง ทําใหม้กีารเปลีย่นเสน้ทางเดนิเรือ ค่าระวางสงูขึน้ แต่ในภาพรวมของไทย ไม่สง่ผลต่อการ
ขนสง่ของไทยเท่าชว่ง COVID-19 ยังปรับตัวได ้อาจมกีารสง่ล่าชา้ แต่ยังควบคุมได ้
 
  2.4 อัตราแลกเปลี่ยน: ค่าเงนิบาทยังอยู่ในช่วง 35 บาท จงึยังเสถียรภาพ เป็น
ระดับทีน่า่พอใจในอตุสาหกรรมอาหารของไทย 
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  2.5 ประเด็นค่าแรง: อาจกระทบ เนื่องจากนโยบายรัฐบาล มกีารปรับขึน้ราคาเป็น 
400 บาท และในฉบับที 11 และ 12 ในปี 2024 มีการปรับขึน้ 2.8% แต่แมป้รับขึน้ ก็กระทบ
อตุสาหกรรมอาหารสัตวเ์ลีย้งไม่มาก เนื่องจากสว่นใหญ่ใชเ้ครือ่งจักรและเทคโนโลย ี
 

  2.6 ความทา้ทายของอตุสาหกรรม
อาหารสัตวใ์นปี 2024: 
   - สถาบันอาหา & กระทรวง
พาณิชย์ คาดการณ์แนวโนม้การส่งออก
สนิคา้อาหารสัตวเ์ลีย้ง จะลดลง 13.4% 
   - ปัจจัยสนับสนนุ: 
    (1) การเริ่ม ฟ้ืนตัว
ของวัฏจักรสนิคา้ในกลุ่มอเิล็กทรอนกิส ์และ

การเตรยีมออกผลติภัณฑใ์หม่ สง่ผลบวกต่อสนิคา้ใน Supply Chain 
    (2) การจํากัดปรมิาณการส่งออกขา้วของอนิเดีย ทําใหข้า้วไทย
เป็นทีต่อ้งการของตลาดมากขึน้ 
    (3) การจับจ่ายใชส้อยเพิม่ขึน้ ตามอัตราเงนิเฟ้อทีล่ดลง 
   - ปัจจัยเสีย่ง/กดดัน: ปัญหาภูมรัิฐศาสตร์ และอัตราดอกเบี้ยระดับสูง ที่
กดดันการลงทุนภาคเอกชน 
   - ความทา้ทายอืน่ๆ ในอตุสาหกรรมอาหารสัตวเ์ลีย้งไทย: 
    (1) การขจัดภาษีเพื่อส่งเสรมิการส่งออก ผลักดันการลดภาษีใน
สนิคา้อาหารสัตวเ์ลีย้งสนัุขและแมวบางรายการ (9.6% เหลอื 0%) ภายใตก้รอบ FTA Thai-EU  
    (2) เพือ่นําเขา้วัตถุดบิทีห่ลากหลาย ลดมาตรการทีม่ใิชภ่าษี โดย
ตอ้งหารือการเปิดตลาด ที่เกีย่วขอ้ง ดา้นกฎระเบียบเชงิเทคนิค ขัน้ตอนการขึน้ทะเบียน และ
ตรวจรับรองโรงงาน เป็นตน้ 
    (3) การลงทุนดา้นการวิจัยและพัฒนา ดา้นอาหารสัตว์เลี้ยง 
นวัตกรรม ความร่วมมอืระหว่างนักวจิัย องคก์รภาคการศกึษา และโรงงาน 
    (4) การใชท้รัพยากรอย่างยั่งยนื ภายใต ้BCG และการลดคารบ์อน 
(GHG) ซึ่งตอ้งมีการใหค้วามรู ้สื่อสารอย่างทั่วถึง ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น website อีกทัง้ 
ภาครัฐตอ้งมมีาตรการจูงใจทางภาษี 
 
 ทัง้นี้ ดร.ชนินทร์ ใหข้อ้มูลเพิม่เตมิว่า คาดการณ์การส่งออกอาหารสัตวเ์ลีย้งในปี 2024 
จะเตบิโตกว่าปี 2023 ประมาณ 5% โดยตอ้งพจิารณาในแต่ละบรษัิทผูส้ง่ออก 
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TTIA เข้าร่วมประชุมเตรียมการสําหรบัการเยือนสาธารณรฐัฝร ัง่เศสและสหพนัธ์
สาธารณรฐัเยอรมนอียา่งเป็นทางการของนายกรฐัมนตร ี
 
 วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2567 TTIA คุณปิยะราช 
จนท.อาวุโส เขา้ร่วมประชุมเตรียมการสําหรับการเยือน
สาธารณรัฐฝร่ังเศสและสหพันธส์าธารณรัฐเยอรมนีอย่าง
เป็นทางการของนายกรัฐมนตรี จัดโดยกระทรวงการ
ต่างประเทศ โดยมีคุณสมฤดี พู่พรออเนก รักษาราชการ
อธบิดกีรมยุโรป เป็นประธานประชมุ สรุปดังนี ้
 
 1. รับทราบกําหนดการเดนิทางเยอืนสาธารณรัฐฝร่ังเศสและสหพันธส์าธารณรัฐเยอรมนี
อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตร ีระหว่างวันที ่7-15 มนีาคม 2567  
  - การพบหารือกับผู นํ้าฝร่ังเศสพรอ้มแถลงข่าวการยกระดับความสัมพันธ์ 
Strategic Partnership  
  - การหารอื one-on-one กับภาคเอกชนของยุโรป อาท ิอตุสาหกรรมแฟช่ัน Soft 
Power ยานยนตร ์พลังงาน และการท่องเทีย่ว 
  - การนําเสนอโครงการ Landbridge (จัดโดยกระทรวงคมนาคม และ BOI ร่วมกับ 
MEDF: Movement of the Enterprises of France) 
  - การหารอืประเด็นความมั่นคง เศรษฐกจิ การเมอืง และวัฒนธรรม รวมถงึการลง
นาม MOU อาท ิหนังสอืแสดงเจตจํานงสิง่แวดลอ้ม พลังงาน และ MOU ระหว่าง สนง.เศรษฐกจิ
สรา้งสรรคก์ับ Creative Economy ของฝร่ังเศส 
 
 2.กระทรวงพาณิชย์ ใหข้อ้มูลเพิ่มเตมิว่า ไดจ้ัดเตรียมประเด็นผลักดันการเจรจา FTA 
Thai-EU โดยจะเนน้ใหฝ้ร่ังเศสและเยอรมนีสนับสนุนการเจรจาฯ ใหแ้ลว้เสร็จตามเป้าปี 2568 
และจะเนน้ถงึความความสําคัญที่จะเสรมิสรา้งความเป็นหุน้ส่วนและความร่วมมือที่มีอยู่ในทุก
สาขาทีม่ผีลประโยชน์ร่วมกันใหเ้ขม้แข็งยิง่ข ึน้ 
 นอกจากนี้ จะเชญิชวนยุโรปเขา้มาร่วมงาน THAIFEX - Anuga Asia ของประเทศไทย
ดว้ย 
 >>ภาคเอกชน สภาหอฯ สภาอุตฯ เห็นดว้ย หากการเจรจาฯ สรุปผลไดเ้ร็วจะเป็นการ
ส่งเสรมิดา้นการคา้การลงทุน การอํานวยความสะดวกทางการคา้ ลดอุปสรรค รวมถงึจะสรา้ง
ความร่วมมอื การแลกเปลีย่น ดา้นวชิาการระหว่างกันดว้ย 
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TTIA เขา้รว่มประชุมคณะอนุกรรมการพจิารณามาตรฐานอาหารระหวา่งประเทศ สาขา
สตัวน์ํา้และผลติภณัฑ ์คร ัง้ที ่1-1/2567 
 
 วันนี้  13 กุมภาพันธ์ 2567 TTIA คุณอนุสรา 
จ น ท . ค ว าม ปล อ ด ภั ย อ าห า ร  เ ข ้า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม
คณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานอาหารระหว่าง
ประเทศ สาขาสัตวน้ํ์าและผลติภัณฑ ์ครัง้ที่ 1-1/2567 
จัดโดย สํานักงานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหาร
แห่งชาต ิ(มกอช) โดยมี คุณสุภานอ้ย ทรัพยส์นิเสริม 
ผชช. ดา้นตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา กอง
ตรวจสอบคุณภาพสินคา้ประมง (กตส.) กรมประมง 
(แทนรองถาวร) เป็นประธาน สรุปดังนี ้
 
 1. Working Package for Fish and Fishery Products – review of CXS 234 
  คณะกรรมการโคเด็กซ ์สาขาวธิวีเิคราะหแ์ละชักตัวอย่าง (Codex Committee on 
Methods of Analysis and Sampling; CCMAS) อยู่ระหว่างการทบทวนวธิวีเิคราะหใ์น General 
Standard on Recommended Methods of Analysis and Sampling (CXS 234-1999) ซึง่เป็น
เอกสารที่รวบรวมวิธีวิเคราะห์และชักตัวอย่าง ที่เสนอโดยคณะกรรมการโคเด็กซ์ (Codex 
committees) สาขาต่างๆ 
  เสนอให ้CCMAS พิจารณาและรับรองโดยคณะกรรมาธิการโคเด็กซ์ (Codex 
Alimentarius Commission; CAC) โดยไดม้ีการทบทวนวธิีวเิคราะหใ์นสนิคา้ไปแลว้ จํานวน 3 
ก ลุ่ ม  ไ ด ้แ ก่  1) milk and milk products 2) fats and oils แ ล ะ  3) processed fruits and 
vegetables และ ขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทวนวิธีวิเคราะห์สนิคา้ จํานวน 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) 
cereals pulses and legumes 2) Fish and Fishery Products และ 3) Fruit Juices 
  ทีป่ระชมุ CCMAS ครัง้ที ่42 (มถุินายน 2023) มมีตใิหท้บทวนวธิวีเิคราะหสํ์าหรับ 
fish and fishery products ในรูปแบบ workable packages โดยมีราชอาณาจักรนอร์เวย์เป็น
ประธานคณะทํางานอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic working group; EWG) ไดเ้วียนเอกสาร 
Review and Update of Methods in CXS 234: Recommended methods of analysis for 
fish and fishery products (second draft) เพื่อขอขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะสําหรับการ
ปรับปรุงวธิวีเิคราะหจ์ากประเทศสมาชกิ  
  ที่ประชุมไดพ้จิารณาความเห็นจาก คณะอนุกรรมการพจิารณามาตรฐานอาหาร
ระหว่างประเทศ สาขาวธิวีเิคราะหแ์ละชักตัวอย่าง ครัง้ที ่50-1/2567 ทีไ่ดป้ระชมุไปเมือ่วันที ่18 
มกราคม 2567 โดยไม่มคีวามเห็นเพิม่เตมิจากนัน้ 
 
 2. Proposed amendment of CXS 94-1981 to include the fish species Sardinella 
lemuru (Bali Sardinella): Request for Comments on laboratory findings and other issues 
  สบืเนื่องจากฟิลปิปินสไ์ดจ้ัดทําเอกสาร Project ส่งให ้Codex Secretariat เพื่อ
ขอปรับปรุงมาตรฐาน Standard for Canned Sardines and Sardine-type Product (CXS 94-
1981) โดยการขอเพิ่ม Species: Sardinella lemuru (Bali Sardinella) เขา้ไวใ้น Section 2.1 
Product  
  การประชมุ Codex Alimentarius Commission (CAC) ครัง้ที ่43 (กันยายน 2563 
และพฤศจิกายน 2563) ขอให ้Codex Committee on Fish and Fishery Products (CCFFP) 
พจิารณา โดยการประชมุ CCFFP ครัง้ที ่35 (20 กันยายน-25 ตุลาคม 2564) มมีตเิห็นชอบ ดังนี ้
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   1) ชนิดปลาซาร์ดีนที่จะนํามาประเมนิทางประสาทสัมผัสเปรียบเทียบกับ 
S.lemuru มี  3 ส า ย พั น ธุ์  คื อ  Sardina pilchardus, Sardinella aurity แ ล ะ  Sardinella 
maderensis 
   2) หอ้งปฏบัิตกิารในการประเมนิประสาทสัมผัส 3 แห่ง (อติาล,ี โปรตุเกส 
และสปน) 
   3) ตัง้ EWG โดยมีฟิลปิปินสเ์ป็นประธานและ EU เป็นประธานร่วม โดย
พจิารณาการประเมนิทางประสาทสัมผัส และจัดทาํสรุป/ขอ้เสนอแนะต่อที่ประชุม CCFFP ครัง้ที่ 
36 
 ล่าสดุ มกราคม 2567 คณะทํางาน EWG ไดเ้วยีนรายงานการทดสอบฯ  
 

  ที่ประชุมพจิารณารายงานผลการทดสอบฯ 
มคีวามเห็นดังนี้ 
   1) เ อ ก ส า ร  SENSORY 
EVALUATION CANNED SARDINES IN BRINE 
AND IN VEGETABLE OIL 
    - ผลการวิเคราะห์ยังไม่
ชัดเจน เช่น table2 ผลที่แสดงเป็นการคิดค่าเฉลี่ย
รวม จึงใหข้อขอ้มูลผลของแต่ละแลปเพื่อใหเ้ห็น
ขอ้มูลทีชั่ดเจน 
    - แ ล ป แ ต่ ล ะ ที่ มี ค ว า ม

แตกต่างกัน อยากใหแ้สดง ref.material ในการทดสอบมาเทียบเคียง เพื่อเป็นเกณฑ์ในการ
ยอมรับการเปรยีบเทยีบผล 
   2) เ อ ก ส า ร  REPORT ON SENSORY EVALUATION OF FROZEN 
SARDINELLA IEMURU 
    - ขอขอ้มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมตัวอย่างของทัง้ 3 แลป 
(เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร) และขอขอ้มูลพื้นฐานของตัวอย่างเพิม่เตมิ เช่น ไซส ์น้ําหนัก 
เนื่องจากผลต่างๆ แตกต่างกันพอสมควร 
   3) เอกสาร FAT DETERMINATION ON FROZEN FISH – REPORT 16 
November 2023  
    - ขอขอ้มูลเพิ่มเตมิเกีย่วกับผลแลป, วัตถุดิบ, protocol, ref.lab 
can, ขอ้มูลสรุปผลเพิม่เตมิ เพือ่ประกอบการพจิารณา 
 ทัง้นี้ ฝ่ายเลขาจะนําความเห็นจากทีป่ระชมุ สง่ใหแ้ก ่EWG เพือ่นําความเห็นของประเทศ
สมาชกิไปจัดทําเป็นรายงานสรุปเสนอต่อ CCFFP ครัง้ที ่36 พจิารณาต่อไป 
 
 อนึ่ง ประธานแจง้ว่า S.lemuru มีกระจายอยู่ในน่านน้ําไทยดว้ยแต่นอ้ยมาก และ
ผูป้ระกอบการผลติซาร์ดีนกระป๋องของไทยไม่ไดใ้ชส้ปีชีส์นี้ ส่วนใหญ่ใช ้Sadinella gibbosa 
เป็นหลัก จงึไม่มผีลกระทบต่อไทย และจะขอใหท้างฟิลปิปินสอ์ัพเดตเทรนดส์ต็อกซารด์นีล่าสุด 
ว่ามเีพยีงพอทีจ่ะนําเขา้มาอยู่ในมาตรฐานนี้หรอืไม ่
 
เอกสารประกอบการประชมุดังลงิก ์
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CcNzAsFSy479vpvFTotraUZLCSBbYmwL 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CcNzAsFSy479vpvFTotraUZLCSBbYmwL
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TTIA เขา้รว่มประชุมแนวทางการใชป้ระโยชนข์องไทยจากโครงการ The Partnership 
for Global Infrastructure and Investment (PGI) IPEF Investment 
accelerator 
 
 วันที ่13 กมุภาพันธ ์2567 TTIA คุณปิยะราช เขา้ร่วม
ประชุมแนวทางการใชป้ระโยชน์ของไทยจากโครงการ The 
Partnership for Global Infrastructure and Investment 
(PGI) IPEF Investment accelerator จัดโดย กระทรวงการ
ต่างประเทศ ณ กระทรวงการต่างประเทศ  โดยมคีุณจุฬามณี 
ชาติสุวรรณ ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการดําเนินการของไทยใน 
IPEF เป็นประธาน  สรุปดังนี้  
 
 1. โครงการเร่งรัดการลงทุน IPEF ตามขอ้รเิริม่ความเป็นหุน้ส่วนเพื่อโครงสรา้งพื้นฐาน
และการลงทุนระดับโลก (Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGI) 
IPEF Investment Accelerator 
  - โครงการฯ รเิริม่โดยสหรัฐฯ มีวัตถุประสงคเ์พื่อร่วมมอืกับประเทศหุน้ส่วน IPEF 
ธนาคารเพื่อการพัฒนาในระดับพหุภาคี และภาคเอกชน ในการสนับสนุนโครงการลงทุนเพื่อ
พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานที่ยั่งยืน เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม และมีมาตรฐานสูงในภูมภิาคอินโด-
แปซฟิิก ซึง่สหรัฐฯ จะร่วมมอืในลักษณะทวภิาคกีับประเทศหุน้สว่น IPEF ผ่านกระบวนการ ดังนี ้
   (1) การจัดทําแผนขอ้เสนอโครงการ (project preparation) สําหรับ
โครงการทีม่ศีักยภาพดงึดดูการลงทุนจากภาคเอกชน 
   (2) การระดมทุนเฉพาะรายโครงการ (project-specific financing) โดย
อาศัยเงินทุนตั ้งตน้จากภาครัฐเพื่อขยายโอกาสดา้นการลงทุนจากภาคเอกชนในรูปแบบ 
blended finance  
   (3) การสนับสนุนประเทศหุน้ส่วนในการดําเนินโครงการ (project 
implementation)-โครงการฯ จะเนน้ใหก้ารสนับสนุนประเทศหุน้ส่วนอย่างต่อเนื่องและรอบดา้น
ในหว้งระยะเวลา 18 เดอืน 
 >>>เบื้องตน้คาดว่าจะเนน้ไปที่สาขา เศรษฐกจิสเีขยีว, โลจสิตกิส,์ เศรษฐกจิดจิติอล 
และโครงสรา้งพืน้ฐานทางสังคม 
 

 2. สํานักงานส่งเสริมการคา้และการพัฒนาแห่ง
สหรัฐอเมรกิา (USTDA) จะเปิดตัวกลไก IPEF Project 
Preparation Facility เพื่อเสริมสรา้งศักยภาพและให ้
ความชว่ยเหลอืทางวชิาการแกป่ระเทศหุน้ส่วน IPEF ใน
การจัดทําขอ้เสนอโครงการระดมทุนทีม่ศีักยภาพจับคู่ให ้
เกดิการลงทุนจากภาคเอกชนในระยะยาว ซึง่อาจอยู่ใน
รูปแบบการศึกษาความเป็นไปไดข้องการดําเนิน
โครงการ (feasibility studies) หรือการใหค้ําปรึกษา

เกีย่วกับการจัดการอปุสรรคดา้นการลงทุน 
 
 3. Project Financing มุ่งเนน้การระดมทุนเฉพาะรายโครงการที่มีมาตรฐานสูงในสาขา
เป้าหมายต่าง ๆ ที่ประเทศหุน้ส่วน IPEF ใหค้วามสําคัญ โดยสหรัฐฯ กําหนดใหป้ระเด็นการ
คุม้ครองสทิธแิรงงานและสิง่แวดลอ้มเป็น เงื่อนไขสําคัญของการดําเนนิโครงการระดมทุน โดย
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ในระยะต่อไปจะมกีารเปิดโอกาสใหภ้าคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดทํา แผนโครงการทีเ่ป็นไปได ้
และร่วมลงทุนในลักษณะ public-private partnership 
 
 4. ผูแ้ทนสภาหอฯ คุณสุกัญญา ใหค้วามเห็นเพิ่มเติมว่า นอกจากการลงทุนดา้น
สิง่แวดลอ้มและดจิติอลแลว้นัน้ อยากใหค้ํานงึถงึการลงทุนในการพัฒนาสนิคา้อาหารและเกษตร
ดว้ย อาท ิการเพิม่มูลค่าสนิคา้และเทคโนโลยีการตรวจสอบยอ้นกลับ รวมถงึการจัดทํา Data 
Platform ทางการคา้ อาจจะทําในรูปแบบความร่วมมอืแลกเปลีย่นความรูร้ะหว่างประเทศ เป็นตน้ 
 >>> ท่านมารษิ เสงี่ยมพงษ์ ที่ปรกึษารมว.กต. รับจะนําเรื่องการพัฒนาสนิคา้เกษตร
และอาหารไปหารอื เพือ่หาแนวทางสง่เสรมิ และหาผูแ้ทนในการชว่ยผลักดันต่อไป 
 
 ทัง้นี้ ทางกต. มีแผนประชุมร่วมกับสหรัฐฯ ในช่วงสิน้เดือนกมุภาพันธน์ี้ เพื่อหาแนวทาง
ความร่วมมอืดา้นการลงทุนในโครงการต่างๆ และสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิเพือ่ความชัดเจนในการ
จัดทํากองทุนฯ 
 
 
TTIA/TPFA ร่วมเป็นวทิยากรในงานสมัมนา บรรยายหวัขอ้ "แนวโนม้อุตสาหกรรม 
อาหารสตัวเ์ลีย้งในปี 2024 ใหก้บัผูจ้ดัการกองทุน” 
 
 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 TTIA/ TPFA 
ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ ร่วมเป็นวทิยากรในงาน
สัมมนา บรรยายหัวขอ้ "แนวโนม้อุตสาหกรรม 
อาหารสัตวเ์ลีย้งในปี 2024 ใหก้ับผูจ้ัดการกองทุน” 
จัดโดย บรษัิทหลักทรัพย ์กสกิรไทย จํากัด ผ่าน
ระบบ Zoom Meeting สรุปดังนี้  
 
 1. สถานการณ์อตุสาหกรรมอาหารสัตวเ์ลีย้งไทย 
  1.1 BOI: ตั ้งแต่ ปี  2020-2022 BOI ออกประกาศ ใหก้ ิจการผลิตอาหา ร
ประกอบการรักษาโรคสําหรับสัตว์เลี้ยง ไดส้ทิธิประโยชน์ จาก B1 เป็น A2 เพราะใชส้นิคา้พ
รเีมีย่ม จงึตอบโจทยเ์รือ่ง BCG ทําใหเ้กดิการลงทุนของต่างชาตมิากขึน้ โดยอตุสาหกรรมอาหาร
สัตวเ์ลีย้ง คาดการณ์จะปรับเป็น A1 หรอื A1+ ในชว่งปี 2025 
 
  1.2 การนําเขา้-สง่ออก ปี 2020-2022: 
   - ประเทศผูส้่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงหลัง เช่น เยอรมัน, U.S.A., ไทย 
(อันดับ 3 ของโลก), ฝร่ังเศส, โปแลนด ์อีกทัง้ ไทยส่งออกไปตลาดหลักๆ เช่น U.S.A. ลดลง 
26%, ออสเตรเลีย ลดลง 22%, EU ลดลง 18%, มาเลเซีย ลดลง 16%, ญี่ปุ่น เพิ่มขึน้ 7% 
นับว่าแนวโนม้การสง่ออก ค่อนขา้งคงที ่
   - ปี 2023 สมาคมคาดการณ์ว่า การส่งออกสนิคา้อาหารสัตว์เลี้ยง จะ
ลดลง 16% จากปัญหา Re-stock, ตน้ทุนโลจสิตกิส,์ ดอกเบีย้ยังคงสงู แต่ก็ไม่สง่ผลลบมากนัก 
 
 2. ความทา้ทายของอตุสาหกรรมอาหารสัตวเ์ลีย้งในปี 2024 และตน้ทุนวัตถุดบิ (ทูน่า) 
  2.1 เทรนอาหารสัตวเ์ลีย้งไทยปี 2024: 
   - การลงทุนใน Product Innovation ทีม่ ีR&D center เพือ่ความสามารถ
ทางการแขง่ขัน 
   - Sustainability & Green Products เพือ่ความยั่งยนืทางสิง่แวดลอ้ม 
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   - Healthy Food (ใหค้วามสําคัญมากเป็นอันดับที ่1) เชน่ Pet Probiotics, 
CBD Supplements for Pets รวมถึง Personalized Nutrition ที่ประเมินโภชนาการ ในแต่ละ
ชว่งวัย/สายพันธุ/์น้ําหนัก/กจิกรรม/ภาวะสขุภาพจติ ของสัตวเ์ลีย้ง 
 

  2.2 แนวโนม้ราคาวัตถุดิบปลา: ปริมาณ
นําเขา้ปลาของไทย เพิ่มขึ้นสูงสุดในช่วงธันวาคม 
2023 อยู่ที่ 64,149 ตัน นับตัง้แต่ช่วงที่ปรมิาณนําเขา้
นอ้ย จากปรากฏการณ์ El Niño ดังนั้น ราคาปลาจึง
ตํ่าลง มีเสถียรภาพในการซื้อ นับเป็นปัจจัยบวกต่อ
อตุสาหกรรมอาหารสัตวเ์ลีย้ง 
 ทัง้นี้ วัตถุดบิสําคัญของอาหารสัตวเ์ลี้ยงคือ โครง

ไก ่ซึง่มแีนวโนม้ราคาถูงลง เชน่เดยีวกับทูน่า 
 
  2.3 ตน้ทุนทาง Logistic/Freight: แมม้ีการโจมตีของกลุ่มติดอาวุธฮูตีในทะเล
แดง ทําใหม้กีารเปลีย่นเสน้ทางเดนิเรือ ค่าระวางสงูขึน้ แต่ในภาพรวมของไทย ไม่สง่ผลต่อการ
ขนสง่ของไทยเท่าชว่ง COVID-19 ยังปรับตัวได ้อาจมกีารสง่ล่าชา้ แต่ยังควบคุมได ้
 
  2.4 อัตราแลกเปลี่ยน: ค่าเงนิบาทยังอยู่ในช่วง 35 บาท จงึยังเสถียรภาพ เป็น
ระดับทีน่า่พอใจในอตุสาหกรรมอาหารของไทย 
 
  2.5 ประเด็นค่าแรง: อาจกระทบ เนื่องจากนโยบายรัฐบาล มกีารปรับขึน้ราคาเป็น 
400 บาท และในฉบับที 11 และ 12 ในปี 2024 มีการปรับขึน้ 2.8% แต่แมป้รับขึน้ ก็กระทบ
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงไม่มาก เนื่องจากส่วนใหญ่ใชเ้ครื่องจักรและเทคโนโลยี (ใช ้
มากกว่าอตุสาหกรรมทูน่าโดยเปรยีบเทยีบ) 
 
  2.6 ความทา้ทายของอตุสาหกรรม
อาหารสัตวใ์นปี 2024: 
   - ส ถ า บั น อ า ห า ร  & 
กระทรวงพาณิชยค์าดการณ์ แนวโนม้การส่งออก
สนิคา้อาหารสัตวเ์ลีย้ง จะลดลง 13.4% 
   - ปัจจัยสนับสนนุ: 
    (1) การเริ่มฟ้ืนตัว
ของวัฏจักรสนิคา้ในกลุ่มอเิล็กทรอนิกส ์และการเตรียมออกผลติภัณฑใ์หม่ ส่งผลบวกต่อสนิคา้
ใน Supply Chain 
    (2) การจํากัดปรมิาณการส่งออกขา้วของอนิเดีย ทําใหข้า้วไทย
เป็นทีต่อ้งการของตลาดมากขึน้ 
    (3) การจับจ่ายใชส้อยเพิม่ขึน้ ตามอัตราเงนิเฟ้อทีล่ดลง 
   - ปัจจัยเสีย่ง/กดดัน: ปัญหาภูมรัิฐศาสตร์ และอัตราดอกเบี้ยระดับสูง ที่
กดดันการลงทุนภาคเอกชน 
   - ความทา้ทายอืน่ๆ ในอตุสาหกรรมอาหารสัตวเ์ลีย้งไทย: 
    (1) การขจัดภาษีเพื่อส่งเสรมิการส่งออก ผลักดันการลดภาษีใน
สนิคา้อาหารสัตวเ์ลีย้งสนัุขและแมวบางรายการ (9.6% เหลอื 0%) ภายใตก้รอบ FTA Thai-EU 



   Newsletter                           February 2024 22 | 40 

 

    (2) เพื่อนําเขา้วัตถุดบิที่หลากหลาย (รวมถงึโค) ลดมาตรการที่
มใิช่ภาษี โดยตอ้งหารือการเปิดตลาด ที่เกีย่วขอ้ง ดา้นกฎระเบียบเชงิเทคนิค ขัน้ตอนการขึน้
ทะเบยีน และตรวจรับรองโรงงาน เป็นตน้ 
    (3) การลงทุนดา้นการวิจัยและพัฒนา ดา้นอาหารสัตว์เลี้ยง 
นวัตกรรม ความร่วมมอืระหว่างนักวจิัย องคก์รภาคการศกึษา และโรงงาน 
    (4) การใชท้รัพยากรอย่างยั่งยนื ภายใต ้BCG และการลดคารบ์อน 
(GHG) ซึ่งตอ้งมีการใหค้วามรู ้สื่อสารอย่างทั่วถึง ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น website อีกทัง้ 
ภาครัฐตอ้งมมีาตรการจูงใจทางภาษี 
 
 ดร.ชนินทร์ ใหข้อ้มูลเพิ่มเตมิว่า คาดการณ์การส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงในปี 2024 จะ
เตบิโตกว่าปี 2023 ประมาณ 5-10% ซึง่ตอ้งพจิารณาในแต่ละบรษัิทผูส้ง่ออก อกีทัง้ คาดการณ์
ในปี 2026 จะเตบิโตมากยิง่ข ึน้ และไม่เกนิ 5 ปี อตุสาหกรรมอาหารสัตวเ์ลีย้งไทยจะสง่ออกเป็น
อันดับที ่1 ของโลก แทนทีเ่ยอรมัน หรอื U.S.A. ทีเ่ป็น 2 อันดับแรกของโลกในปัจจุบัน 
 
 
TTIA เขา้รว่มประชุมหารอืการแกไ้ขกฎแหลง่กําเนดิสนิคา้ทูนา่กระป๋องในกรอบ JTEPA 
และอพัเดทขอ้มูล FTA TH-EU และ FTA TH-EFTA 
 
 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 TTIA ดร.ชนินทร์ 
นายกสมาคมฯ คุณสุพัตรา ผอ. และคุณปิยะราช จนท.
สมาคมฯ ร่วมประชุมหารือการแกไ้ขกฎแหล่งกําเนิด
สนิคา้ทูน่ากระป๋องในกรอบ JTEPA และอัพเดทขอ้มูล 
FTA TH-EU และ FTA TH-EFTA กับคุณสุรินทร สุนทร
สนาน ผอ.สํานักการคา้ กรมเจรจาฯ ผ่านระบบ online 
สรุปดังนี้  
 
 1. การแกไ้ขกฎแหล่งกําเนดิสนิคา้ทูน่ากระป๋องในกรอบ JTEPA 
  - จากการที่ญี่ปุ่นไดม้ีขอ้ตกลงเปิดตลาดสนิคา้ทูน่ากระป๋อง โดยลดภาษีจาก 
9.6% เหลอื 0% ใหอ้นิโดนีเซยี และจะมผีลบังคับใชภ้ายในสิน้ปี 2024 นัน้ สมาคมฯ จงึคาดว่า
จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแขง่ขันของไทย ไปตลาดญี่ปุ่น ถงึประเทศไทยมีความ
ตกลงการคา้เสร ีFTA กับประเทศญีปุ่่น 3 ฉบับ ไดแ้ก ่Japan-Thailand Economic Partnership 
Agreement (JTEPA), ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP), 
Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) มีภาษีนําเขา้ทูน่ากระป๋อง 0-5% 
อย่างไรก็ตาม ไทยไม่สามารถใชป้ระโยชน์ไดเ้ต็มที ่ โดยเฉพาะในกรอบทวภิาค ีJTEPA ซึง่ภาษี
ทูน่ากระป๋องเป็น 0% แต่ยังมีอุปสรรคการปฏบัิตติามกฎแหล่งกําเนิดสนิคา้ที่ทางญีปุ่่นกําหนด 
วัตถุดบิปลาทูน่าตอ้งมาจากแหล่งจับที่รับรองโดย IOTC (Indian Ocean Tuna Commission) 
ซึง่เป็นแหล่งทีไ่ทยนําเขา้นอ้ยลง 
  สมาคมฯ ขอใหท้างจร. เร่งเจรจาฯ ใหแ้กไ้ข ROO เป็น CC เพือ่ใหส้ามารถนําเขา้
วัตถุดบิจากทุกประเทศมาผลติและส่งออกได ้หรือเพิม่เงื่อนไขใหป้ระเทศไทยสามารถนําเขา้
ปลาทูน่าที่มาจากแหล่งจับที่รับรองโดย WCPFC (Western and Central Pacific Fisheries 
Commission) ได ้
  - ดร. ชนนิทร ์ขอใหก้รมเจรจาฯ ประสานกับกระทรวงการต่างประเทศ เพือ่ขอรวีวิ
กรอบ Japan-Thailand Economic Partnership Agreement (JTEPA) โดยที่ผ่านมากรณีที่
ญี่ปุ่นมีประเด็นปัญหาต่างๆ ประเทศไทย ไม่เคยกดีกันทางการคา้ รวมถงึดา้นกฎแหล่งกําเนิด
สินคา้ การแข่งขันทางการคา้สามารถแข่งขันกันได ้แต่ขอใหม้ีความแฟร์ หากการแก ้
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แหล่งกําเนดิเป็นประเด็นในระยะยาว ก็ขอใหม้ีการเพิม่โควตาใหก้ับสนิคา้ปลากระป๋องของไทย
ดว้ย 
  กรมเจรจาฯ รับทราบและจะดําเนินการต่อไป โดยใหข้อ้มูลเพิม่เตมิว่า ที่ผ่านมา
ในการเจรจา ญี่ปุ่นมักจะไม่อยากหารือในประเด็นการแก ้ROO หากไทยอยากแก ้ROO ตอ้งไป
หารอืเรือ่งการลดภาษีกันใหม่กอ่น  
 
 2. ประเด็น FTA TH-EU/FTA TH-EFTA  
  2.1 กรมเจรจาฯ แจง้ขอ้มูล ดังนี ้
   - ทาง EFTA ขอใหไ้ทยเปิดตลาดสนิคา้ประมง โดยเฉพาะแมคเคอเรล, 
แซลมอน(fillet), ปลาเทราต์ จาก 5% เป็น0% เนื่องจากเป็นสินคา้ที่ทางนอร์เวย์มีความ
เชีย่วชาญและสําคัญทางเศรษฐกจิ อยากส่งออกมาที่ประเทศไทย แต่จากการที่ทางกรมฯ ได ้
สอบถามผู เ้กี่ยวขอ้งที่ผ่านมายังมีขอ้ห่วงกังวลผลกระทบต่อเกษตรกรภายในประเทศ  
 อย่างไรก็ตาม ก่อนจะสรุปเจรจาครัง้สุดทา้ยทางกรมฯ จะเชญิผูเ้กีย่วขอ้งมาประชุมเพือ่
แจง้ท่าทใีหรั้บทราบร่วมกัน  
   - กรมฯ ใหข้อ้มูลเพิม่เตมิว่ายุโรปมีการหารือกันภายในหลายรอบในเรือ่ง
ของสนิคา้เกษตรทีส่ามารถแลกเปลีย่นหรือเปิดตลาดได ้จะเป็นไปในทศิทางเดยีวกันหมด  ทํา
ใหก้ารเจรจาในอนาคตจึงสามารถเป็นไปไดโ้ดยง่าย เพราะท่าทีของยุโรปในการเจรจาฯ 
เปลีย่นแปลงไปจากเมือ่กอ่นมาก   
   -  เบื้องต น้  EU เ ริ่มมีประเด็นใหม่ ๆ  ในการเจรจาฯ เช่น  สินค า้ 
remanufacturing, สนิคา้สง่ซอ่มตอ้งปลอดภาษี เป็นตน้  ทางจร. จะหาขอ้มูลเพิม่เตมิว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อไทยมากนอ้ยแค่ไหน โดยดร.ชนนิทร ์จะหารอืกับสภาหอตุฯ ในประเด็นดังกล่าวฯ   
 
  2.2 ดร.ชนทิร ์ใหข้อ้มูลเพิม่เตมิ ดงันี ้
   2.2.1 การเจรจา FTA TH-EFTA ขอใหท้างกรมฯ เดนิหนา้เจรจาใหแ้ลว้
เสร็จตามเป้า ดา้นขอ้ห่วงกังวลของภาคเกษตรกรนั้น ขณะนี้ ก.เกษตรฯ โดยรมว.กษ ท่าน
ธรรมนัส มนีโยบบายควบคุมสนิคา้เถือ่น และป้องกันสนิคา้ทีจ่ะเขา้มาทําใหต้ลาดภายในประเทศ
เสียหายอย่างเขม้งวด อยู่แลว้ โดยมีกรมประมงเป็นผูดู้แล และไดม้ีการหารือกับทางสภา
หอการคา้ สมาคมคา้ปลกีต่างๆ ใหช้ว่ยเหลอืกัน 
    - อตุสาหกรรมฯ สมาคมคา้ปลกีต่างๆ ยนิดทีีจ่ะหารอืกับเกษตรกร 
ในทุกสนิคา้ เพื่อจะช่วยเหลือสนับสนุนใหส้ามารถเขา้ไปในรา้นคา้ปลีก-คา้ส่ง และมีราคาที่
เหมาะสมสามารถอยู่ได ้  หากมีปัญหาเกดิขึน้สามารถแจง้สภาหอฯ ใหเ้ป็นคนกลางในการ
ประสานกับภาครัฐทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่หาทางออกร่วมกัน 
   2.2.2 ดา้นการเจรจา FTA TH-EU จากการที่ไดพ้บกับเอกอัครราชทูต
โปแลนด,์ ฝร่ังเศส, เยอรมนี ทุกท่านชัดเจนในการจะสนับสนุนใหก้ารเจรจาฯ FTA TH-EU ให ้
สําเร็จโดยเร็วทีส่ดุ เพือ่เป็นประโยชน์ใหท้ัง้สองฝ่าย โดยเฉพาะการนําเขา้-สง่ออก สนิคา้เกษตร
และอาหาร 
   2.2.3 ขอใหก้รมฯ ผลักดันดา้นการแลกเปลี่ยนความรู ้การศึกษา 
โดยเฉพาะในสาขาวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ีวศิวกร จะเป็นประโยชน์ของทัง้สองฝ่าย เนื่องจาก
ทางยุโรปก็มคีวามยนิดแีลกเปลีย่นดา้นการศกึษาอยู่แลว้   
   2.2.4 ทาง EU ไดฝ้ากประเด็น SPS ในสนิคา้เกษตร โดยดร.ชนนิทร ์แจง้
เสนอใหจ้ัดตัง้ Joint committee หารอืร่วมกันในดา้นนี้ >>จร. แจง้ว่าประเด็นดังกล่าวฯ เป็นขอ้
ห่วงกังวลของไทย เนื่องจากทีผ่่านมาหากมที่าทจีะเปิดใหป้ระเทศใดประเทศหนึง่ ทาง EU ก็จะ
ขอใหเ้ปิดใหทุ้กประเทศใน EU ดว้ยเชน่กัน 
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TTIA เขา้รว่มประชุมการอนญุาตและการตรวจสอบสตัวน์ํา้หรอืผลติภณัฑส์ตัวน์ํา้นําเขา้ 
 
 วันที ่15 กมุภาพันธ ์2567 TTIA คุณชาตร ีกรรมการ
สมาคม, คุณนภาพร เหรัญญกิ, คุณสพัุตรา ผอ., คุณอนุสรา
, คุณศศธิร และคุณวชิญา จนท.สมาคม พรอ้มดว้ยสมาชกิ 
13 บ. (PFG, TCB, MMP, TU, TUM, RS, Premier, SVG, 
Seapac, CMC, AAI, SK) เขา้ร่วมประชุมการอนุญาตและ
การตรวจสอบสัตวน้ํ์าหรือผลติภัณฑสั์ตวน้ํ์านําเขา้ จัดโดย
กองตรวจสอบเรือประมง สนิคา้สัตวน้ํ์า และปัจจัยการผลติ 
กรมประมง มรีองถาวร ทันใจเป็นประธาน สรุปดังนี้  
 
 1. การตรวจสอบสนิคา้สัตวน้ํ์านําเขา้ ณ สถานประกอบการ กรณีการนําเขา้อาหารตาม
พระราชบัญญัตอิาหาร พ.ศ. 2522 
  1.1 ขอ้เท็จจรงิ 
   - กรมประมงยกระดับการตรวจสอบการนําเขา้สัตวน้ํ์าหรือผลติภัณฑสั์ตว์
น้ํา โดยดําเนนิการเปิดตรวจสนิคา้รอ้ยละ 100 
   - หน่วยงานต่าง ๆ เช่น ชุดปฏบัิตกิารพเิศษพญานาคราช ร่วมตรวจสอบ
สนิคา้ ณ สถานทีเ่ก็บสนิคา้ปลายทาง 
   - ผลการตรวจสอบพบสถานที่ เก็บสินคา้จริงไม่ตรงตามที่ระบุใน
ใบอนุญาต DOF2 
  1.2 ขอ้กังวลจากสมาชกิ 
   - การเพิ่มชื่อหอ้งเย็นรับฝาก ในใบอ.7 จะตอ้งขอความยินยอมจาก
เจา้ของหอ้งเย็นนัน้กอ่น  
   - ความล่าชา้ จากการตรวจพิมพ์เขียว และ layout หอ้งเย็นมีความ
ละเอยีดมาก หากเกดิขอ้ผดิพลาดทางเจา้ของหอ้งเย็นจะตอ้งไปดําเนนิการแกไ้ข และตรวจใหม่ 
// บางหอ้งเย็นทีเ่ป็นหอ้งเย็นเกา่อาจไม่มพีมิพเ์ขยีว จงึตอ้งไปแจง้วศิวกรมาทําแปลนใหม ่

  1.3 กรมฯ แจง้ 
   - กรมฯ ไดม้กีารหารอืกับ อย. แลว้ 
ประเด็นการเพิม่สถานที่ใน อ.7 >> ซึง่ อย. แจง้ว่า
สามารถทําได ้โดยแจง้เพิ่มในระบบ e-Submission 
และมคี่าธรรมเนียม 500 บาท 
   - กรณี นําเขา้มาเพื่อแปรรูปและ
ส่งออก ไม่มีขายในประเทศ ก็ตอ้งดําเนินการเพิ่ม
สถานทีเ่ก็บสัตวน้ํ์าในใบ อ.2 เชน่กัน 
   - การบังคับใช  ้ จากเดิม เ ริ่ม  1 
มีนาคม 2567 >> เลื่อนออกไปเป็น 1 เมษายน 2567 

โดยใหท้างผูป้ระกอบการดําเนนิการยืน่คํารอ้งในระบบเพิม่ขอ้มูลใน อ.7 ของ อย. และปริน้ใบคํา
รอ้งแนบกับเอกสาร DOF2 เพือ่เป็นหลักฐานว่ากําลังดําเนนิการอยู่ 
 อนึง่ กรมฯ ขอความร่วมมอืจากผูป้ระกอบการดําเนนิการใหถู้กตอ้งตามพรบ.อาหาร 2522 
และไม่ตอ้งรอเวลาจนถงึวันบังคับใชจ้รงิ หากดําเนนิการไดใ้หร้บีดําเนนิการ 
   - กรมฯ รับไปหารือกับอย. ประเด็นที่ผูป้ระกอบการเสนอใหนํ้า list หอ้ง
เย็นที่ผ่านการรับรองโดย อย. ขึน้หนา้เว็บไซต ์เพื่อเป็นแนวทางใหผู้ป้ระกอบการเลือกใชห้อ้ง
เย็น 
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   - การเพิ่มสถานที่จัดเก็บสัตว์น้ําในใบ อ.7 ทําทุกพิกัดที่ตีความว่าเป็น
อาหารเหมาะสําหรับมนุษยบ์รโิภค ไม่ใช่แค่พกิัดที่กรมประมงไดรั้บการถ่ายโอนจากอย.เท่านัน้ 
// สว่น petfood ไม่เขา้ขา่ยตามพรบ.อาหาร 2522 
 
 2. การแสดงเอกสารประกอบการขออนุญาต
ใหนํ้าเขา้สัตวน้ํ์าหรือผลติภัณฑ์สัตวน้ํ์าตามมาตรา 
92 แห่งพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 และ
ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
  - กรมฯ รับไปหารือภายใน เรื่องการ
แปลเอกสาร (ภาษาที่ 3) ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 
2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง  พ.ศ .  2539 โดยกรมฯ 
ตรวจสอบเอกสารว่ามเีอกสารใดบา้งทีเ่ป็นภาษาที ่3 
โดยจะแปลในส่วนที่สําคัญ เช่น รายละเอียดสนิคา้ 
และจะหารือกับผูนํ้าเขา้ในการจัดทําคําแปลเพื่อใช ้
เป็นแบบฟอรม์ตัง้ตน้  
  - ก รม ฯ  จ ะหาแ น วท าง ก า ร นํ า
เทคโนโลยีมาใชใ้นการแปลภาษา เพื่อลดการ
ทํางานและระยะเวลาในการแปล 
 
 ทัง้นี้ กรมฯ จะประชาสัมพันธ์ใหก้ับผูป้ระกอบการทราบอีกครั้ง หากมีขอ้สงสัยในการ
ดําเนินการ สามารถสอบถามไดท้ี่ คุณเศรษฐ์ ไกรทัศน์ กลุ่มควบคุมการนําเขา้ส่งออกสัตว์น้ํา 
โทร. 02-5793614-15 
 
 
TTIA เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการแกไ้ขปัญหาราคาสตัวน์ํา้ตกตํา่ คร ัง้ที ่2/2567 
 
 วันที ่19 กมุภาพันธ ์2567 TTIA ดร.ชนนิทร ์นายก 
สมาคม ในนามประธานคณะกรรมการธุรกิจประมงและ
อตุสาหกรรมต่อเนื่อง สภาหอฯ ดร.อดศิร ทีป่รกึษาสมาคม
ฯ และคณะฯ คุณนรนิทร์ อุปนายกฯ คุณสุพัตรา ผอ. และ
คุณปิยะราช จนท.อาวุโส เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ
แกไ้ขปัญหาราคาสัตว์น้ําตกตํ่า ครั้งที่ 2/2567 ณ กรม
ประมง โดยมคีุณบัญชา สขุแกว้ อธบิดกีรมประมง เป็นประธาน สรุปดังนี ้ 
 
 กรมประมง แจง้วัตถุประสงคก์ารจัดเก็บค่าธรรมเนียมว่า เพือ่เป็นการพัฒนาประสทิธิภาพ
กระบวนการในการควบคุม เฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตวน้ํ์า รวมถงึยกระดับการใหบ้รกิาร
และทํางานของสัตวแพทย ์สารวัตร และพนักงานเจา้หนา้ที่ใหม้ีประสทิธิภาพมากยิง่ข ึน้ โดย
ปัจจัยพจิารณาอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้ (1) ค่าความเสีย่งการเกดิโรคระบาด แบ่งเป็น 4 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ สัตวน้ํ์ากลุ่มความเสีย่งตํ่า, สัตวน้ํ์ากลุ่มความเสีย่งปานกลาง, สัตวน้ํ์ากลุ่มความเสีย่งสงู, 
สัตวน้ํ์ากลุ่มความเสีย่งสูงมาก และ (2) ตน้ทุนค่าใชจ้่ายในกระบวนการตามขอ้ (1) เช่น ตน้ทุน
ดา้ยบุคลากร ตน้ทุนในการพัฒนาและบํารุงรักษาระบบอเิล็กทรอนิกส,์ ตน้ทุนอื่นๆ (การตรวจ
วเิคราะห ์เบีย้เลีย้ง ค่าวัสดุและครุภัณฑ ์เป็นตน้) 
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 1. ดร.อดิศร ที่ปรึกษาสมาคมฯ และคณะฯ ให ้
ความเห็น ดังนี้ 
  1.1 จากการประชมุคณะฯ ครัง้ที ่1/67 เมือ่
วันที ่8 กมุภาพันธ ์2567 นัน้ เป็นการประชุมร่วมกันครัง้
แรก และมแีต่วาระแจง้ใหท้ราบ ซึง่ยังไม่ไดห้ารอืกันถงึ
แนวทางช่วยเหลือชาวประมงเรื่องราคาสินคา้ตกตํ่า
อย่างชัดเจน รวมถงึทีย่ังคงมปีระเด็นคงคา้งเรือ่งร่างกฎ
กระทรวงฯ การกําหนดค่าธรรมเนยีมฯ 

 เสนอใหค้ณะฯ มีการจัดประชุมหารือแกไ้ขปัญหาราคาตกตํ่าตามวัตถุประสงค์ในการ
จัดตัง้คณะฯ อย่างเป็นรูปประธรรม โดยกรมประมง ตอ้งมีการจัดทําขอ้มูลว่าปัญหาที่ทําใหร้าคา
ตกตํ่าเกดิจากอะไร, มสีนิคา้อะไรบา้งทีม่ปัีญหา เนื่องจากแต่ละสนิคา้มปัีญหาแตกต่างกัน  
  1.2 ประเด็นการเก็บค่าธรรมเนียม เสนอใหก้รมฯ จัดทําขอ้มูลค่าใชจ้่ายของกรมที่
เกดิขึน้จรงิ เฉลีย่ 3 ปีทีผ่่านมา และทีจ่ะขอเพิม่เตมิ เพือ่นํามาประกอบการพจิารณาการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมใหเ้กดิความเป็นธรรม และใกลเ้คยีงหลักปฎบัิตติามจรงิมากทีส่ดุ 
 
 2. ดร. ชนนิทร ์ใหข้อ้มูล ดังนี ้
  2.1 เห็นดว้ยในเชงิยุทธศาสตร์ของกรมฯ ที่จะช่วยเหลือเกษตรกรชาวประมงใน
เรื่องราคาสนิคา้ในประเทศใหด้ีข ึน้ และเห็นดว้ยกับหลักการที่จะควบคุมสนิคา้นําเขา้ที่ผิด
กฎหมาย ผดิ IUU อนึ่ง ทางสภาหอฯ มีการหารือกับทุกฝ่ายที่เกีย่วขอ้งรวมถงึผูค้า้ปลีก-คา้สง่ 
โดยทุกฝ่ายยนิดชีว่ยเหลอืสนิคา้ประมงใหด้ขี ึน้    
 เสนอใหเ้ชญิผูค้า้ปลีก-คา้ส่ง เขา้ร่วมประชุมคณะฯ ดว้ย เพื่อใหรั้บทราบในสถานการณ์ 
และหารอืแนวทางการชว่ยเหลอืชาวประมงในประเทศ โดยมกีรมประมงเป็นคนกลาง   
  2.2 ประเด็นเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียม หากกรมฯ มีการเรียกเก็บมากเกนิไปจะ
เป็นผลเสียต่อทัง้ห่วงโซ่ซับพลายเชน และทางสมาคมฯ จะไม่สามรถควบคุมสมาชกิฯ ได ้
เนื่องจากแต่ละโรงงานก็ตอ้งมกีารคดิคํานวนตน้ทุนทีเ่กดิขึน้   
 ดังนัน้ การเก็บค่าธรรมเนียมควรอยู่ในอัตราทีเ่หมาะสม โดยเฉพาะสนิคา้ปลาทูน่า ซารด์นี 
แมคเคอเรลทีไ่ม่สามารถจับในประเทศได ้และไม่มคีวามเสีย่งต่อโรคระบาดในสัตวน้ํ์า  
 สรุป: เห็นดว้ยในหลักการชว่ยเหลอืเกษตรกรชาวประมง แต่เรือ่งการเก็บค่าธรรมเนียมไม่
เห็นดว้ย หากมกีารเรยีกเก็บทีส่งูเกนิไป ไม่สมเหตุสมผล  
 
 3. ดร. ชนนิทร ์แจง้จุดยนืสมาคมฯ ในทีป่ระชมุ ดังนี้  
  3.1 เรือ่งค่าธรรมเนียม (ร่าง) กฎกระทรวงฯ 
   (1) ตามขอ้ (ค) ซากสัตวเ์พื่อการบรโิภคของคนที่อยู่ในการควบคุมดูแล
ของกรมประมง ในส่วนของปลาทูน่า ซาร์ดีน แมคเรล แซลมอน สมาคมฯ เห็นว่าไม่ควรเกนิ 5 
สตางค ์เนื่องจากปลาเหล่านี้เป็นการนําเขา้มาผลติเพือ่สง่ออก และไม่มคีวามเสีย่งโรคระบาด 
   (2) สําหรับสนิคา้สัตวน้ํ์าที่นําเขา้มาผลติอาหารสัตว ์สมาคมฯ เห็นว่าไม่
ควรเกนิ 5 สตางค์เช่นกัน ซึง่สอดคลอ้งกับร่างกฎกระทรวง ขอ้ (ง)ซากสัตว์เพื่อนําเมาเป็น
วัตถุดบิในการผลติอาหารสัตวท์ีอ่ยูใ่นการควบคุมดูแลของกรมประมง  
  3.2 เรือ่งการชว่ยเหลอืราคาสัตวน้ํ์าตกตํา่; 
   (1) สมาคมฯ เสนอการจัดทํา MOU ร่วมกับเกษตรกรชาวงประมงอวนลอ้ม
จับ ที่เกีย่วขอ้งกับปลาทูน่า ปลาซาร์ดีน แมคเคอเรล ซึง่ที่ผ่านมาไดม้ีการหารือและช่วยเหลอื
ร่วมกันมาโดยตลอดอยู่แลว้ อนึ่ง สมาคมฯ จะหารือกับสมาคมอวนลอ้มอีกครัง้ในรายละเอียด 
ระหว่างการเยอืนภาคใตข้องรมว.เกษตร (จ.สงขลา, จ.ปัตตานี) ชว่ง 27-29 กมุภาพันธ ์2567 นี้  
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   (2) สมาคมฯ จะรับซื้อปลาจากเรือประมงไทย เฉพาะที่กรมประมง
ตรวจสอบแลว้ ไม่เป็น IUU ไม่ผดิกฎหมาย สามารถตรวจสอบยอ้นกลับได ้ 
   (3) สมาคมฯ เห็นดว้ยในการใชร้ะบบตรวจสอบยอ้นกลับ เพือ่ควบคุมการ
นําเขา้สนิคา้ทีไ่ม่ถูกตอ้ง 
 กรมประมง รับทราบขอ้เสนอสมาคมฯ แลว้ 
 
 4. ฝ่ายเลขาฯ สรุปทีป่ระชมุ ดังนี้ 
  4.1 ประเด็นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่ยังคง
คา้งอยู่ ไดแ้ก่ กลุ่มสนิคา้ สัตว์เลี้ยงลูกดว้ยนม, กลุ่มปลา, 
ปลาหมกึ, กุง้ เป็นตน้ โดยกรมฯ รับจะนําไปจัดทําขอ้มูลปรับ
อัตราการจดัเก็บ และหารอืเพิม่เตมิกับผูเ้กีย่วขอ้ง เพือ่ทีจ่ะให ้
มกีารพจิารณาร่วมกันอกีครัง้ในการประชมุครัง้ถัดไป  
  4.2 กรมฯ รับจะแยกกลุ่มปลาเป็ดกับปลาป่น
ใหชั้ดเจน เพือ่จะนําขอ้มูลไปประเมนิผลกระทบทีเ่กดิขึน้  
  4.3 กรมฯ รับจะดูรายละเอยีดเงือ่นไขตามมาตรา 92 เรือ่งการตรวจสอบยอ้นกลับ 
และจะนํามาแจง้ใหท้ีป่ระชมุรับทราบในครัง้หนา้ 
  4.4 การประชุมคณะกรรมการแกไ้ขปัญหาราคาสัตวน้ํ์าตกตํ่า ครัง้ถัดไปจะจัดขึน้
ในวันที ่7 มนีาคม 2567 
 
 
TTIA เขา้ร่วมหารอืการเพิม่ขอ้มูลสถานทีจ่ดัเก็บสตัวน์ํา้ (หอ้งเย็น) ตามทีก่รมประมง
กําหนดภายใตพ้รบ.อาหาร 2522 
 
 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 TTIA คุณนรินทร์ อุป
นายก, คุณชาตรี กรรมการสมาคม, คุณนภาพร เหรัญญกิ, 
คุณสุพัตรา ผอ., คุณอนุสรา, คุณศศิธร และคุณวิชญา 
จนท.สมาคม พรอ้มดว้ยสมาชิก 16 บ./ 54 ท่าน (TU, 
SEAPAC ,MMP ,PFG ,i-Tail, TUM, RS cannery, TCB, 
UC, I.S.A., PC.tuna, CMC, SIF, GFF, ASIAN, SK-Food) 
เขา้ร่วมหารือการเพิ่มขอ้มูลสถานที่จัดเก็บสัตว์น้ํา (หอ้ง
เย็น) ตามที่กรมประมงกําหนดภายใตพ้รบ.อาหาร 2522 
จัดโดยสมาคมอตุสาหกรรมทูน่าไทย มคีุณนรนิทร ์เป็นประธาน สรุปดังนี ้
 
 1. ขอ้มูล/ขอ้กงัวล จากสมาชกิ 
  1.1 ขอ้กังวลเกีย่วกับกรมประมง 
   (1) สบืเนื่องจากการประชมุเมือ่วันที ่15 กมุภาพันธท์ีผ่่านมา กรมประมงชี้
แจง้ การขออนุญาตนําเขา้ ใหร้ะบุสถานที่เก็บสนิคา้ใน DOF2 ตรงกับสถานที่เก็บอาหารตามที่
ระบุในเอกสาร อ.7 ของ อย. ซึง่กรมฯ จะเริม่บังคับใชต้ัง้แต่ 1 เมษายน 2567 เป็นตน้ไป และ
ขอใหท้างผูป้ระกอบการรีบดําเนนิการยื่นคําขอในระบบเพื่อเพิม่ขอ้มูลใน อ.7 ของ อย. โดยไม่
ตอ้งรอถงึวันบังคับใช ้และปริน้ใบคํารอ้งนั้นแนบกับเอกสาร DOF2 เพื่อเป็นหลักฐานว่ากําลัง
ดําเนนิการอยู่  >> มผีูป้ระกอบการไดย้ืน่คําขอแลว้ อยู่ระหว่างรอผลคํารอ้ง จงึยังไม่ทราบว่าจะ
พบอปุสรรคใดหรอืไม่ในกระบวนการนี้  
  1.2 ขอ้กังวลเกีย่วกับอย. 
   (1) การนําเขา้ >> โดยปกตผิูนํ้าเขา้ตอ้งยืน่ DOF2 กอ่นเรอืเขา้ ซึง่ตอ้งมี
การระบุสถานที่จัดเก็บอยู่แลว้ แต่ทัง้นี้ ช่วงที่มีการนําเขา้ปลามาก ทําใหส้ถานการณ์จริง ไม่



   Newsletter                           February 2024 28 | 40 

 

สามารถนําปลาไปเก็บทีห่อ้งเย็นทีม่กีารแจง้ไว ้เนื่องจากหอ้งเย็นเต็ม จําเป็นจะตอ้งไปเก็บทีห่อ้ง
เย็นรับฝาก ซึง่สว่นใหญ่ไม่ไดอ้ยู่ในใบรายชือ่อ.2 และอ.7 

   (2) โรงงานที่ไม่มีหอ้งเย็น จะตอ้งใชห้อ้ง
เย็นรับฝาก >> การเพิม่ชือ่หอ้งเย็นฯ ในใบอ.7 จะตอ้งไป
เจรจาขอเอกสารจากเจา้ของหอ้งเย็นนั้นก่อน ซึง่บางราย
ไม่อยากเปิดเผยขอ้มูล 
   (3) ความล่ าช า้จากขั ้นตอนการตรวจ
ประเมินหอ้งเย็น >> ทราบมาว่า อย. จะใชเ้วลาในการ
ดําเนนิการประมาณ 15 วันรวมตรวจหอ้งเย็น (กรณีเอกสาร
ถูกตอ้ง) หากมีการแกไ้ขเอกสารระยะเวลาจะเพิม่จาก 15 

วันเป็น 30-45 วันโดยประมาณ ซึง่อย. จะตรวจหอ้งเย็นทุกครัง้ทีม่ีการแจง้ขอเพิม่รายชือ่ (บาง
หอ้งเย็นอาจจะไม่ยนิยอมใหต้รวจ) 
 อนึง่ ทางสสจ. สงขลา >> ยังไม่ทราบเรือ่งนี้ และมบีางบรษัิททีท่ําเรือ่งแจง้หอ้งเย็นรับ
ฝากแลว้ แต่ยังไม่มกีารตอบกลับจากหอ้งเย็น 
 
 2. ความเห็นทีป่ระชมุ 
  (1) ใหส้มาชกิลองดําเนนิการตามทีก่รมประมงกาํหนด ในการยืน่คํารอ้งกอ่น โดย
หากมปัีญหาและอปุสรรคเกดิขึน้ระหว่างดําเนนิการ ใหส้มาคมรวบรวมและแจง้กรมต่อไป 
  (2) ใหส้มาคมทําแบบสอบถาม list รายชือ่หอ้งเย็นทัง้ทีแ่จง้ในใบ อ.7/อ.2 แลว้ 
และยังไม่ไดแ้จง้ เพื่อจัดทําฐานขอ้มูลและเวียนใหส้มาชกิ เป็นทางเลือกในการพจิารณาเลอืก
หอ้งเย็นที่ใชบ้ริการ ซึง่หากหอ้งเย็นที่เคยไดรั้บการรับรองแลว้ การพิจารณาเอกสาร/ตรวจ
ประเมนิ น่าจะง่ายกว่า 
  (3) เสนอใหส้มาคมเป็นสือ่กลางประสาน 
อย. เรื่อง การดําเนินการตรวจสถานที่เก็บสัตว์น้ําเป็น
รายปี แทนรายบริษัทตามการยื่นคํารอ้ง เพื่อลดเวลา
และขัน้ตอนการดําเนินงานที่ซ้ําซอ้น ซึง่ส่วนใหญ่เป็น
หอ้งเย็นทีใ่ชร่้วมกัน 
 
 3. สมาคมไดท้ําแบบสอบถามแลว้ จงึขอความกรุณาตอบกลับมายังสมาคม พรอ้มแจง้
อัพเดทผลการยืน่คําขอ เพือ่ทีส่มาคมจะไดร้วบรวมขอ้มูลและนัดหารอืกับกรมฯ ต่อไป 
 
 
TTIA เขา้ร่วมงานเสวนาการส่งเสรมิความรบัผดิชอบขององคก์รและสทิธขิองแรงงาน
ขา้มชาตใินหว่งโซ่อุปทานท ัว่โลก 
 
 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 คุณนลธวัช จนท.
แรงงาน เขา้ร่วมงานเสวนา การส่งเสริมความรับผดิชอบ
ขององค์กรและสิทธิของแรงงานขา้มชาติในห่วงโซ่
อุปทานทั่วโลก จัดโดย องคก์ารระหว่างประเทศเพื่อการ
โยกยา้ยถิ่นฐาน ( IOM) ผ่ านทางออนไลน์  (Zoom 
Meeting) สรุปสาระสําคัญดังนี้  
  
 1. การสง่เสรมิองคก์รอย่างมีความรับผดิชอบและสทิธขิองแรงงานขา้มชาตใินระดับโลก
ห่วงโซอ่ปุทาน โดย IOM 
  - ปัจจุบันในภูมภิาคเอเชยีมแีรงงานขา้มชาตถิงึ 24 ลา้นคน โดยเป็นผูห้ญงิ 39% 
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  - โดยสว่นมากแรงงานขา้มชาตจิะทํางานอยูในอตุสาหกรรม เชน่ ภาคการเกษตร/
ภาคอตุสาหกรรมการผลติ/ การกอ่สรา้ง/การบรกิาร 
  - แนวทางการดําเนินการในอนาคตของ IOM เช่น สนับสนุนการดําเนินการตาม
หลักการชีแ้นะของสหประชาชาตดิา้นธุรกจิกับสทิธมินุษยชน, จัดการกับความเหลือ่มลํ้าระหว่าง
สทิธมินุษยชนและความเท่าเทยีมกันทางเพศ และการรวมการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและ
สิง่แวดลอ้ม, มุ่งเนน้การมสีว่นร่วมโดยตรงและการแทรกแซงห่วงโซอุ่ปทานกับภาคเอกชนอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

 2. สิง่ทีจ่ะระบุถงึหนา้ทีแ่ละองคก์รความรับผดิชอบ
ในเอเชยีจะเป็นอย่างไรในอกี 5 ปีขา้งหนา้? 
  - การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ 
ทําใหเ้กดิการโยกยา้ยแรงงานมากขึน้ เช่น เนื่องจาก
สภาพที่เปลี่ยนแปลงไปทําใหส้นิคา้ทางการเกษตรมี
ราคาตกตํ่าได ้ส่งผลแรงงานจากภาคการเกษตรยา้ย
งานไปสูภ่าคบรกิารอืน่ๆ ทีใ่หร้ายไดท้ีส่งูกว่า 
  - รัฐบาลอาจตอ้งการสรา้งแรงจูงใจให ้

ภาคเอกชนในการสง่เสรมิแนวทางดา้นสทิธมินุษยชนต่อแรงงานในองคก์รมากขึน้ ตัวอย่างทีเ่ห็น
ไดชั้ดคือ ปัจจุบันพบว่า ขอ้กําหนดต่างๆ ในประเทศไทยยังเป็นเพียงแคภ่าคสมัครใจ ทําใหย้ัง
ไม่เห็นถงึผลลัพธใ์นประเด็นดา้นแรงงานทีเ่กดิขึน้เท่าทคีวร  
  
 3. ธุรกจิมาไกลแค่ไหนต่อปฏบัิติตามความรับผดิชอบต่อแรงงานขา้มชาติซึง่พวกเขา
บรรลุผลสําเร็จอันสําคัญยิง่และพวกเขาจะเร่งดําเนนิการไดอ้ย่างไรและปรับขนาดแนวปฏบัิตทิี่ดี
หรอืไม?่ 
  3.1 ความคบืหนา้ของการดําเนนิการหรอื โครงการทีก่ําลงัทําอยู่ในขณะนี้  
   - คุณ Hiroyuki Imizu จาก Panasonic Holdings Corporation: ปัจจุบัน
องคก์รมีความร่วมมือระหว่าง IOM ในการจัดทํานโยบายต่างๆ ในดา้นการสรรหาและหลักสทิธิ
มนุษยชน 
   - คุณปราชญ ์เกดิไพโรจน์ ผูจ้ัดการดา้นสทิธมินุษยชน บรษัิท ไทยยูเนี่ย
นกรุ๊ป จํากัด(มหาชน): องคก์รมีการจัดทํา Code of Conduct ที่ใหค้วามสําคัญกับการทํางาน
ของแรงงานบนเรอืประมง และการทํางานร่วมองคก์รภายนอก (3rd party) และปัจจุบันไดม้ีการ
จัดอบรมในเรือ่งของ Heath safety ใหก้ับแรงงานบนเรอืประมงทีเ่ป็น Supply chain ของบรษัิท
ดว้ย 
   - ผูแ้ทนจากบรษัิท IKEA Thailand : มีการสรา้งความสรา้งความรู ้ความ
เขา้ใจใหก้ับคู่คา้ Supply chain  
   - ผูแ้ทนจากบริษัทกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์: มีการจัดอบรมใหก้ับ
แรงงานขา้มชาตแิละบรษัิท Recruitment ในเรื่องของมาตรฐานหลักการสรรหาแรงงานอย่างมี
จรยิธรรม  
  3.2 ความทา้ทายในอนาคต  
   - ยังขาดความเหมาะสมหรือจุดกึง่กลางของค่าใชจ้่ายในการสรรหา
แรงงานระหว่างฝ่ายผูผ้ลติและฝ่ายผูซ้ือ้  
   - การสง่เสรมิใหแ้รงงานทุกคนสามารถเขา้ถงึกลไกการรอ้งเรยีนได ้
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TTIA เขา้ร่วมประชุมการเปิดตวัเครอืข่ายปฏบิตักิารการประเมนิแรงงานแบบองคร์วม 
ILM Action Network และการอภปิรายหวัขอ้ "การดําเนนิการเกีย่วกบัการสรรหาจา้ง
แรงงานอยา่งมจีรยิธรรมและหว่งโซ่อุปทาน" 
 

วันที่  22 กุมภาพันธ์ 2567 คุณอรรถพันธ์ มาศ
รังสรรคท์ีป่รกึษาดา้นแรงงานสมาคม คุณมยุร ีคกก.แรงงาน
สมาคม และ จนท.สมาคมคุณวรพล ไดเ้ขา้ร่วมประชุมการ
เปิดตัวเครือขา่ยปฏบัิตกิารการประเมนิแรงงานแบบองคร์วม 
ILM Action Network แ ล ะก า รอ ภิป ร าย หั วข ้อ  " ก า ร
ดําเนินการเกีย่วกับการสรรหาจา้งแรงงานอย่างมีจรยิธรรม
และห่วงโซอ่ปุทาน" ณ โรงแรม Nikko ทองหล่อ กรุงเทพฯ 
จั ด โ ด ย สถา บัน อิส ร า  ( ก า รป ร ะ ชุ ม มี ตั ว แ ท น จ า ก
เอกอัครราชทูตกัมพูชา, ผูซ้ือ้, ILO, สมาคม, บ.นายจา้งจากกจิการอาหารทะเลและผา้, NGOs 
เขา้ร่วม) สรุปดังนี้  
 

สถาบันอิสราเป็น NGO ที่เนน้เรื่องการดูแลสภาพการทํางานของแรงงานใหด้ียิ่งขึ้น
แกปั้ญหาแรงงานบังคับและลดความเสีย่งการใชแ้รงงานโดยไดร่้วมมอืกับแบรนดผ์ูซ้ือ้ระดับโลก
ต่างๆในการผลักดันใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง มกีารดําเนนิการโครงการที่สําคัญ เชน่ app golden 
dream ใหร้ายงานและบรษัิทนายจา้งสามารถเจอกันไดใ้นการหางานโดยตรงไม่ตอ้งผ่านเอเจน
ซี่, การผลักดันใหน้ายจา้งทํามาตรฐานต่างๆตามมาตรฐานที่ global brand กําหนด, อิสรา 
academy การจัดอบรมหลายดา้นในเรื่องสทิธิ์แรงงานและใหค้วามเขา้ใจมาตรฐาน global 
brand  
 

เปิดขอ้คน้พบจากโมเดลการประเมนิแรงงานแบบองคร์วม Inclusive Labor Monitoring 
(ILM) ซึง่รวมจากความเห็นของแรงงานมีปัญหาการจา้งแรงงานที่สําคัญ เช่น ลักษณะงานไม่
ตรงกับทีแ่รงงานคดิ, agency ไม่มคีวามเป็นมอือาชพี , การสือ่สารไม่ชัดเจนอปุสรรคดา้นภาษา, 
ค่าใชจ้่ายการสรรหาเกนิความจรงิ, ปัญหาการถูกนายจา้งยดึเอกสาร  

คุณอรรถพันธ์ไดใ้หค้วามเห็นเพิ่มเติมว่า แรงงานมีในอุตสาหกรรมทูน่าจะรับทราบ
เงือ่นไขสัญญามกีารอบรมล่วงหนา้ใหท้ราบขอบเขตของงานเพือ่ใหแ้รงงานเขา้ใจลักษณะงานที่
ชัดเจน และการสรรหาแรงงานทุกฝ่ายควรมีส่วนร่วมเพื่อใหเ้กดิ fair recruitment ไม่ควรเป็น
ความรับผดิชอบของผูใ้ดผูห้นึง่ และควรมกีระบวนการรับฟังความเห็นของนายจา้งบา้ง  
 

เปิดขอ้คน้พบอุปสรรคของการทําหลักสรรหา
แรงงานอย่างมจีรยิธรรม พบว่า นายจา้งถูกกดดันจากผูซ้ือ้
มากขึ้นใหท้ําหลักการ employer pay ขนาดเดียวกัน
ใบเสร็จจัดหางานประเทศตน้ทางพบว่ายังไม่มลีูกคา้เสนอ
หลักการ employer pay ในการรับแรงงานเพิ่มเติม ซึ่ง
ทางสถาบันอสิราตอ้งการสรา้งความเป็นไปไดท้ี่นายจา้ง
สามารถทํา employer pay ไดม้ากขึ้น มีการประกาศ
นโยบายหรอืร่วมมอืกับทางอสิรา โดยเห็นว่ากลุ่มผูซ้ือ้ควร
สรา้งแรงจูงใจที่มากขึ้นหรือการใหร้างวัล รวมถึงการ

ผลักดันจําเป็นตอ้งไดรั้บความร่วมมอืจากทุกฝ่าย  
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อัพเดทสถานการณ์ประเทศกัมพูชา โดยผูแ้ทนสถานทูตกัมพูชา ใหข้อ้มูลว่า ทางกัมพูชา
กําลังพจิารณาเพื่อใหก้ารดําเนินเอกสารง่ายขึน้สําหรับ mou และมีค่าใชจ้่ายที่ลดลงในการทํา
พาสปอรต์  
 

อัพเดทสถานการณ์ประเทศเมียนมาร์ ผูแ้ทนจากบรษัิทจัดหางานเมียนมาร์ใหข้อ้มูลว่า 
การนําเขา้ MOU ปัจจุบันยังมอียู่, สามารถยื่น demand name list ผ่านระบบออนไลน์ได,้ การรี
เทริน์ MOU สามารถใชเ้วลาประมาณ 10 วันทีพ่ม่า, กรณีนําเขา้แรงงานใหม่จะอยู่ที่ประมาณ 45 
วัน, ค่าธรรมเนียมสรรหาแรงงานยังอยู่ที ่3 แสนจั๊ด แต่อาจมสีว่นต่างเกดิขึน้เนื่องจากสถานการณ์
ทางการเมืองทําใหไ้ม่มีค่าใชจ้่ายเพิ่มขึน้, ประเด็นเก็บภาษีรายงาน 2% ที่เริ่มเมื่อตุลาคมปี 
2023 จะเก็บกับแรงงานเมือ่ดําเนนิการต่อพาสปอรต์  
 

ช่วงวงเสวนาการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทาน
และระบบนเิวศทีก่วา้งขึน้ ILM สรุปดังนี้  

- ตัวแทนอตุสาหกรรมผา้ ไดเ้ริม่มกีารทํา 
EPP แลว้รวมถึงมีการดําเนินการ repayment แลว้ดว้ย
เช่นกัน ซึง่ครอบคลุมถึงแรงงานที่ลาออกไปแลว้ดว้ย 
โดยไดรั้บคําแนะนําจากทางสถาบันอศิรา  

- ตัวแทนจากบรษัิท frozen ทําหลักการ 
EPP แลว้ ส่วนการ repayment กําลังร่วมดําเนินการกับ
ทางสถาบันอสิราอยู่  

- ตัวแทนจากผูซ้ือ้ TESCO ตอ้งการใหม้ีการใชเ้ครือขา่ยเน็ตเวริ์คใหม้ีประโยชน์
เพราะจะไดมุ้มมองทีก่วา้งและทราบถงึปัญหาของทุกฝ่าย  

- ตัวแทนภาคประชาสังคม MWG ตอ้งการใหเ้ครอืขา่ยมศีักยภาพไปถงึการหารือ
กฎหมายนโยบายเพือ่หาแนวทางแกปั้ญหาร่วมกันและเสนอภาครัฐต่อไป  
 

สถาบันอศิราชวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมเขา้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายปฏบัิตกิารการประเมิน
แรงงานแบบองคร์วม ILM ซึง่มี 4 องคก์รหลักคือองคก์รภาคประชาสังคมองคก์รจัดหาแรงงาน
องคก์รนายจา้งและองคก์รจากผูซ้ือ้ โดยหลังจากการประชุมวันนี้จะสรุปผลและจะนัดประชมุอกี
ครัง้เพือ่จัดทํา country action plan ต่อไป 
 
 
TTIA เขา้ร่วมประชุม กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครือ่งดืม่ คร ัง้ที ่2/2567 และการ
ประชุมสามญัประจําปี 2567 /เลอืกต ัง้คณะกรรมการกลุ่มอาหารและเครือ่งดืม่วาระปี 
2567-2569 
 

วันที่ 22 กุมภาพันธ ์2567 คุณสุพัตรา ผอ.สมาคมฯ 
คุณนลธวัช จนท.สมาคม เขา้ร่วมประชุม กลุ่มอุตสาหกรรม
อาหารและเครื่องดื่ม ครัง้ที่ 2/2567 และการประชุมสามัญ
ประจําปี 2567 /เลือกตั ้งคณะกรรมการกลุ่มอาหารและ
เครือ่งดืม่วาระปี 2567-2569 จัดโดย สภาอตุสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอจูน กรุงเทพฯ สรุป
สาระสําคัญดังนี้ 
  

1. การประชมุกลุ่มอตุสาหกรรมอาหารและเครือ่งดืม่ ครัง้ที ่2/2567 
1.1 สายงาน Regulatory affair  
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- ร่าง พรบ. ควบคุมอาหารและเครื่องดื่มสําหรับเด็ก พ.ศ. ... ไดจ้ัดทํา 
Public hearing ไปแลว้ ซึง่กอ่นหนา้นี้ทางกลุ่มอาหารฯ สอท. ไดแ้สดงความต่อร่างดังกล่าวแลว้ 
แต่ไม่ไดถู้กนําเอาไปอยู่ในร่างแต่อย่างใด 

1.2 สายงาน FTA & International trade rules 
- ผลการประชุมการเจรจา FTA ระหว่างไทย-EU รอบที่ 2 โดยการเปิด

สนิคา้ ROOs ยังไม่ไดห้ารอืถงึรายการสนิคา้และเกณฑท์ีจ่ะใช ้ 
- ผลการประชุมการเจรจา FTA ระหว่าง ไทย- EFTA โดยการเปิดเสรี

การคา้อยู่ระหว่างหารือรายการสนิคา้ที่จํามาเปิดตลาด โดยคาดว่าฝ่าย EFTA จะยกเลิกภาษี
สนิคา้อตุสาหกรรมใหก้ับไทยทุกรายการ ซึง่ทาง EFTA ตอ้งการใหไ้ทยเปิดตลาดพกิัด03 สนิคา้
ประมง 

- การลงนามความตกลง FTA ระหว่างไทย-ศรีลังกา โดยกรอบความตก
ลงดังกล่าว จะสง่ผลใหไ้ทยสามารถสง่ออกยางพารา ยานยนต ์เม็ดโพลาสตกิ เคมภัีณฑสํ์าหรับ
เครือ่งจักร เครือ่งใชไ้ฟฟ้า โลหะ น้ําตาล และอัญมณีเครือ่งประดับได ้

1.3 สายงาน Law& Special Activities   
- ร่าง พ.ร.บ. บรหิารจัดการเพื่อ

อากาศสะอาด พ.ศ. โดย สอท. เห็นดว้ยกับหลักการ
ของร่างฯ แต่การดําเนนิการหรอืบทลงโทษยังเป็นที่น่า
กังวล เชน่ มโีทษปรับทีค่่อนขา้งสงู 

- ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ... ) พ.ศ. .... โดย สอท. ทํา
หนังสอืเสนอความเห็นขอขยายระยะเวลาการจําหน่าย
เป็นตั ้งแต่เวลา 11.00 – 24.00 เพื่อเป็นการกระตุน้
เศรษฐกจิและส่งเสรมิการคา้ แต่ยังไม่มีความคืบหนา้

แต่อย่างใด  
1.4 สายงาน Labour Affair  

- การจัดตั ้งกองทุนประกันความเสี่ยง และพิจารณาแกไ้ขกฎหมาย
เกีย่วกับการจ่ายค่าชดเชยและการงดจ่ายภาษีกรณีไดรั้บเงนิเนื่องจากออกจากงาน โดย สอท. 
ไม่เห็นดว้ยกับ ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับหลักการใหน้ายจา้งจัดใหม้หีลักประกันในการจ่ายค่าชดเชย
ใหแ้ก่ลูกจา้ง เนื่องจากอาจส่งผลใหผู้ป้ระกอบการที่ไม่มีส่วนเกีย่วขอ้งตอ้งเพิม่ภาระค่าใชจ้่าย
มากขึน้ โดยควรหาแนวทางอืน่ๆร่วมกัน เรือ่งการจ่ายเงนิค่าชดเชยแทน 

- การศกึษา และ วเิคราะห ์ความเป็นไปไดใ้นการใหสั้ตยาบันอนุสัญญา
องคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87/98 โดย สอท. ไม่เห็นดว้ยในมาตรา 87 เนื่องจาก
การใหแ้รงงานขา้มชาตสิามารถตัง้สหภาพไดอ้าจสง่ผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศได ้ 

1.5 สายงาน Food Industry Data base ประจําเดอืน ก.พ. 67 
- ตลาดส่งออกสนิคา้หลักของไทยในปี 2566 ไดแ้ก่ จีน อาเซยีน ญี่ปุ่น 

และสหรัฐ  
- สนิคา้สง่ออกทีข่ยายตัว ไดแ้ก ่ขา้ว, น้ําตาลทราย, สิง่ปรุงรสอาหาร 
- สนิคา้ส่งออกทีห่ดตัว ไดแ้ก่ ผลติภัณฑม์ันสําปะหลัง, ไขมันและน้ํามัน

จากพชืและสัตว,์ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 
- ปัจจัยสนับสนุนต่อการส่งออกอาหารไทย เช่น ความกังวลเรื่องความ

มั่นคงทางอาหารของประเทศต่างๆ, มกีารขยายการเจรจาการคา้ใหม ่
- ปัจจัยเสีย่งต่อการสง่ออกอาหารไทย เชน่ ภาวะเศรษฐกจิของประเทศคู่

คา้ฟ้ืนตัวชา้, อัตราดอกเบีย้และเงนิเฟ้ออยู่ในอตัราสงู, ภัยแลง้ 
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2. การประชมุสามัญประจําปี 2567 /เลอืกตัง้คณะกรรมการกลุ่มอาหารและเครือ่งดืม่วาระ
ปี 2567-2569 

- คุณเจรญิ แกว้สกุใส ผูแ้ทนจาก CP RAM ไดรั้บเลอืกใหเ้ป็นประธานกลุ่มอาหาร
และเครือ่งดืม่ สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย วาระปี 2567-2569 ต่อไป  

- คุณอรรถพันธ์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ ผูแ้ทนจากสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย 
ไดรั้บเลอืกใหเ้ป็นคณะกรรมการกลุ่มอาหารและเครือ่งดืม่ วาระปี 2567-2569 ต่อไป  
  

3. การบรรยายพเิศษ นโยบายอากาศสะอาดกับการเตรียมความพรอ้มของอตุสาหกรรม
อาหารและเครือ่งดืม่ไทย  

- กรอบแนวคดิการจัดทํากฎหมายว่าดว้ยอากาศสะอาด ไดแ้ก่ 1. ขนาดและการ
ขยายตัวของ PM2.5 ตอ้งลดลง 2. การทํางานน่วมกับหน่วยงานรัฐและ คกก.ระดับชาติ 3. 
การบูรณาการทํางาน 4. ระบบและกลไกการทํางานต่อเนื่อง 5. การสรา้งนวัตกรรมและเครื่องมือ
ทํางาน 

- ปัจจุบัน ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว อยู่ระหว่างการพจิารณาของคณะกรรมการธกิาร 
ร่าง พ.ร.บ. อากาศสะอาด ซึง่เมือ่พจิารณาเสร็จ จงึจะสง่ใหส้ภาผูแ้ทนราษฎร พจิารณาความเห็น
ต่อไป  
  

สําหรับกําหนดการประชุมกลุ่มอาหารครั้งที่ 3/2567 จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 21 
มีนาคม 2567 เวลา 13.30 ณ หอ้งประชุม 802 ชัน้ 8 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หากมี
การเปลีย่นแปลงกําหนดการจะแจง้ใหท้ราบอกีครัง้ 
 
 
TTIA ดร.ชนนิทร ์นายกสมาคมฯ ในนามกรรมการสภาหอการคา้แห่งประเทศไทยได้
รว่มกบักระทรวงการตา่งประเทศ ในกจิกรรมนําคณะผูป้ระกอบไทยเยอืนคาซคัสถาน 
 

ดร.ชนินทร์ นายกสมาคมฯ ในนามกรรมการ
สภาหอการคา้แห่งประเทศไทยไดร่้วมกับกระทรวง
การต่างประเทศ ในกจิกรรมนําคณะผูป้ระกอบไทย
เยือนคาซัคสถาน เพื่อสํารวจลู่ทางการคา้และการ
ลงทุน ระหว่างวันที ่21 ถงึ 25 กมุภาพันธ ์2567  
 

พรอ้มนี้ ไดล้งนาม MOU Memorandum of 
Cooperation on Trade Promotion Between Board 
of Trade of Thailand and Center for Trade Policy 
Development Joint-Stock Company (QazTrade)  
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TTIA เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบตักิาร เรื่อง การสร้างความตระหนกัรู้ในการเขา้เป็น
สมาชกิองคก์าร เพือ่ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและการพฒันา (OECD) ของประเทศ
ไทย คร ัง้ที ่2 
 

วันที ่23 กมุภาพันธ ์2567 TTIA คุณจริายุ จนท.
สมาคมฯ เขา้ร่วมประชุมเชงิปฏิบัติการ เรื่อง การสรา้ง
ความตระหนักรูใ้นการเขา้เป็นสมาชกิองคก์าร เพือ่ความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ของ
ประเทศไทย ครัง้ที่ 2 จัดโดย สภาพัฒน์ ทางออนไลน์ 
สรุปดังนี้ 
 

1. OECD: ปัจจุบันมสีมาชกิ 38 ประเทศ (ไม่มอีาเซยีน) 
 1.1 ความสําคัญของ OECD ต่อภาคธุรกิจ ไดแ้ก่ การแบ่งปันแนวปฏิบัติ ที่

เกีย่วกับนโยบายและการประเมนินโยบาย, การใหข้อ้แนะนําการวางแผนเชงิยุทธศาสตร์ รับมือ
ความทา้ทายระยะยาว, การสนับสนุนการปฏรูิปนโยบายภายในประเทศ, การกําหนดมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ, การสนับสนนุการดําเนนิการในกรอบความร่วมมอืระดับโลก 

BIAC คอื เครอืขา่ยธุรกจิสมาชกิ OECD ทีไ่ทยควรใหค้วามสําคัญ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก ่
องค์กรเอกชนจากสมาชิก OECD, องค์กรเอกชนจากที่ไม่ใช่สมาชิก OECD, และสมาคม
ผูเ้ชี่ยวชาญ โดย BIAC จะใหข้อ้เสนอแนะ/มุมมองทางธุรกิจ แก่ OECD Committees และ 
Working Groups เพือ่กําหนดนโยบายทีค่รอบคลุม เหมาะสมกับธุรกจิ ตามบรบิทโลก 
 

1.2 ประโยชน์ของการเขา้เป็นสมาชกิ OECD ไดแ้ก่ การปฏรูิปโครงสรา้งหลาย
มติ ิมีมาตรฐานเทียบเท่าสากล, การเพิม่ขดีความสามารถการแข่งขัน และโอกาสเขา้ถงึตลาด
สมาชิก, การเขา้ถึงฐานขอ้มูลเศรษฐกจิโลกที่หลากหลาย, การไดรั้บคําปรึกษาและความ
ชว่ยเหลอืทางวชิาการ จาก OECD, การสรา้งภาพลักษณ์ทีด่ ีสง่เสรมิบทบาทไทยในเวทโีลก 
 

1.3 ผลกระทบของการเขา้เป็นสมาชกิ OECD ไดแ้ก ่อัตราการแขง่ขันทางการคา้
และบรกิารสงูขึน้, อัตราแลกเปลีย่นผันผวน จากการไหลเขา้-ออกของเงนิทุนระยะสัน้, มกีารเปิด
เสรกีารลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
 

2. ก ร อ บ  OECD: Framework for the 
Consideration of Prospective Members มี เ พื่ อ
ประเมนิความพรอ้มเบือ้งตน้ ม ี5 ประเด็นหลัก ดังนี ้

- สถานะความพรอ้มของประเทศ ในการปรับ
มาตรฐานใหส้อดคลอ้งกับ OECD 

- ความมุ่งมั่นของประเทศ ในการปฏิบัติ
ตามค่านยิมและผลผูกพันประเทศสมาชกิ OECD 

- กรอบการบรหิารภาครัฐและโครงสรา้งเชงิสถาบัน 
- ตัวชีวั้ดภาวะเศรษฐกจิทีสํ่าคัญ 
- การมสีว่นร่วมกับ OECD 

OECD ใหค้วามสําคัญกับจํานวนตราสารทางกฏหมาย เพื่อยกระดับสถานะผูส้มัครเป็น 
Participant และ Associate/Member, แสดงถงึความมุ่งมั่นในการเขา้เป็นสมาชกิ เช่น เขา้ร่วม
ประชุม ทําแบบประเมิน และร่วมกจิกรรมกับ OECD, พรอ้มในดา้นขอ้มูลนโยบายและสถิต ิมี
ระบบจัดเกบ็ตามมาตรฐาน OECD และแบ่งปันได ้หากมกีารรอ้งขอ 
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3. ความพรอ้มของไทย: ปัจจุบัน ไทยเป็นภาคีตราสารทางกฎหมาย OECD 10 ฉบับ 
จาก 268 ฉบับ และมีสถานะ Participant และ Associate/Member 11 คณะ จากประมาณ 300 
คณะ 

ทัง้นี้ ขอ้กังวลและขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ เกีย่วกับการเตรียมความพรอ้มของไทย ในการ
เขา้เป็นสมาชกิ มดีังนี้  

- การศกึษาเชงิลกึ เกีย่วกับการปฏบัิตติามตราสารทางกฎหมาย OECD 
- การเตรยีมมาตรการรับมอื สําหรับกลุ่มทีอ่าจไดผ้ลกระทบ 
- การจัดตัง้คณะทํางานเฉพาะดา้น และหน่วยงานรับผดิชอบ 
- การไดรั้บการสนับสนุนจากรัฐบาล และความร่วมมือจากทุกหน่วยงานอย่าง

ต่อเนื่อง 
 

4. ประเด็นดา้น BOI: คุณสุทธเิกตติ ์ที่ปรกึษาการลงทุน BOI กล่าวว่า ไทยมีจุดแข็งใน
การดงึดูดการลงทุน ซึง่สง่ผลดตี่อการเขา้เป็นสมาชกิ OECD ไดแ้ก ่โครงสรา้งพืน้ฐานครอบคลุม
, เทคโนโลยีดิจิทัลกา้วหนา้, อุตสาหกรรมครบวงจร, การเขา้สู่ตลาดและ FTA เด่น, ภาครัฐ
สนับสนุนสทิธปิระโยชน์ BOI, เป็นต่อสิง่แวดลอ้ม, ความมั่นคงและยดืหยุ่นในการปรับตัว 

การลงทุนของสมาชกิ OECD ในไทย (2014-2023) มมีูลค่า 1.8 ลา้นลา้นบาท (53.08% 
ของ Total FDI) 
 

ความเห็นเพิม่เตมิจากภาคเอกชน: สถาอุต
ฯ สภาหอฯ และธนาคารกรุงไทย ใหค้วามเห็นใน
เชงิเดียวกันว่า ไทยยังขาด Competitiveness ทัง้
ในดา้นการลงทุน การคา้ (ขอ้จํากัด FTA) กฎหมาย/
กรอบการทํางานที่ไม่ไดม้าตรฐาน โดยเฉพาะ 
SMEs ทีค่่อนขา้งเปราะบาง 

ไทยควรพัฒนาตัง้แต่โครงสรา้งพื้นฐานให ้
ครอบคลุมมาตรฐาน OECD มากขึ้น  ควรหา
บทบาท/ตําแหน่งของประเทศ หาอุปสรรคที่ฉุดรัง้ ภาคเศรษฐกจิไทยโดยรวมควรเคลื่อนดว้ย
ขอ้มูล (Data) 

ภาครัฐควรสนับสนุนภาคธุรกจิ หากลไก/แนวทางการดําเนินธุรกจิต่าง ๆ และเจรจากับ 
OECD อย่างจรงิจัง และภาคธุรกจิควรเตรียมขอ้มูลและพัฒนาศักยภาพใหพ้รอ้มตามมาตรฐาน 
OECD 
 
link ก า ร รั บ ฟั ง สั ม ม น า ย ้ อ น ห ลั ง  https://fb.watch/qnZ_ZU-nG2/ แ ล ะ 
https://fb.watch/qo7iFKMxMb/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fb.watch/qo7iFKMxMb/
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TTIA เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการลงทุน คร ัง้ที ่2-1/2567   
 

วันที ่27 กุมภาพันธ ์2567 TTIA คุณสุพัตรา ผอ. 
แทน ดร.ชนินทร์ นายกฯ ในนามกรรมการ สภาหอฯเขา้
ร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการลงทุน ครั้งที่ 2-
1/2567 สรุปดังนี้ 

 
1. การสนับสนุนช่วยเหลือสมาชกิหอการคา้และ

สภาหอฯ ดา้นการลงทุน 
1.1 การขับเคลื่อนของหอการคา้ฯ ที่ผ่าน

มา ไดร่้วมกับ BOI ทําหนา้ที่กลั่นกรองขอ้เสนอดา้นการ
ลงทุน กอ่นเสนอภาครัฐ >> ขอใหฝ่้ายเลขาฯ ขอความเห็นจากคณะต่างๆ กอ่นเสนอหน่วยงาน
รัฐ และอัพเดทไลน์กลุ่ม 

1.2 การจัดกจิกรรมสภาหอฯ สัมมนา “เตรียมความพรอ้มอย่างไรใหไ้ด ้BOI : 
กลุ่มธุรกจิเกษตรและอาหาร” โดย ดร.ชนินทร์ และ ดร.วิศิษฐ์ ประมาณเดือนมีนาคม หรือ 
เมษายน 2567 >> ความเห็นทีป่ระชมุ : ใหผู้แ้ทน BOI เกริน่ความรูท้ีจ่ําเป็นกอ่น ควรขอ trend 
แบบใด ขอ้สังเกตจาก paint points / ผูแ้ทนสภาหอฯ จะนําเสนอประสบการณ์ในการยืน่ขอ BOI 
  1.3 BOI ประชาสัมพันธ์ จัดสัมมนา “สานพลังเอกชนขับเคลื่อนเศรษฐกจิและ
สังคมจากฐานรากสู่ความยั่งยืน” บ่ายวันที่ 1 มี.ค.67 ณ ตลาดหลักทรัพย์ฯ รัชดาภิเษก 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HnJbzmsR8U-
fz8i3b2bSxRFqOaFoJHRBi4MmVoeJb2hUOFJGQjYwM0I2VDY2UDZaQVExVUpBOTBVVi
4u&origin=QRCod 
 

2. การบรรยาย ยทุธศาสตรใ์หม่บโีอไอ 5 ปี (ระยะปี 2566 - 2570)  
- ประเด็นที่นํามาพจิารณาจัดทํายุทธศาสตร์ใหม่ 1) ความทา้ทายทั่วโลก: การ

ลดคารบ์อน ความขัดแยง้ทางภูมรัิฐศาสตร ์การหยุดชะงักในห่วงโซอุ่ปทานและเทคโนโลย ีการ
แพร่ระบาดของโรคติดต่อ และสังคมผูสู้งวัย และ 2) แนวโนม้การลงทุนใหม่: เปลี่ยนสถานที่
ผลติ พลังงานสะอาด โรงงานอัจฉรยิะ  

- 7 ยุทธศาสตร์ใหม่ 1) ปรับโครงสรา้งอุดสาหกรรมและสรา้งความเขม้แข็ง 
Supply Chain, 2) เร่งเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรบไปสู่ Smart & Sustainability, 3) ผลักดันไทย
เป็นศูนยก์ลางธุรกจิระหว่างประเทศและประตูการคา้การลงทุนของภูมภิาค, 4) สง่เสรมิ SMEs & 
5tartup ใหเ้ขม้แข็งและเชือ่มต่อกับโลก, 5) ส่งเสรมิการลงทุนตามศักยภาพพื้นที่เพื่อสรา้งการ
เติบโตอย่างทั่วถึง, 6) ส่งเสริมการลงทุนเพื่อชุมชน & สังคม, 7) ส่งเสริมการลงทุนไทยใน
ต่างประเทศเพือ่ขยายโอกาสทางธุรกจิ 

- 9 มาตรการส่งเสริมการลงทุน ภายใตยุ้ทธศาสตร์ใหม่ (มีผลใชบั้งคับ ตัง้แต่
วันที่ 3 มกราคม 2566 เป็นตน้ไป) 1) มาตรการส่งเสรมิการลงทุนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศ, 2) มาตรการเสริมสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขัน, 3) มาตรการ
รักษาและขยายฐานการผลติเดมิ (Retention & Expansion Program , 4) มาตรการสง่เสรมิการ
ยา้ยฐานธรุกจิแบบครบวงจร (Relocation Program), 5) มาตรการกระตุน้การลงทุนในระยะฟ้ืนฟู
เศรษฐกจิ, 6) มาตรการยกระดับอตุสาหกรรม (Smart and Sustainable Industry), 7) มาตรการ
สง่เสรมิการลงทุน SMEs, 8) มาตรการสง่เสรมิการลงทุนในพืน้ทีเ่ป้าหมาย, 9) มาตรการสง่เสรมิ
การลงทุนเพือ่พัฒนาชมุชนและสังคม 
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TTIA เขา้รว่มสมัมนาออนไลนใ์นหวัขอ้ การประยุกตใ์ชม้าตรฐาน ISCC เพือ่ความย ัง่ยนื 
 

วันที ่27 กมุภาพันธ ์2567 TTIA คุณอนุสรา 
จนท.ความปลอดภัยอาหาร เข า้ ร่วม สัมมนา
ออนไลน์ในหัวขอ้ การประยุกต์ใชม้าตรฐาน ISCC 
เพื่อความยั่งยืน จัดโดย บรษัิท เอสจีเอส (ประเทศ
ไทย) จํากัด บรรยายโดย คุณภาวิไล ส่งแสง 
หัวหนา้ผูต้รวจประเมนิ SGS สรุปดังนี้ 
 

วัตถุประสงค์ >> เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมฟังเขา้ใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ISCC การประยุกต์ใช ้
ขัน้ตอนในการขอการรับรองมาตรฐาน ISCC และสามารถประเมนิไดว่้ามาตรฐาน ISCC เหมาะกับ
ธุรกจิของตนเองหรือไม่ รวมถงึสามารถวางแผนและเตรียมความพรอ้มสําหรับการขอการรับรอง
มาตรฐาน ISCC ต่อไป 
 

ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) >> คอื การขอรับรอง
คาร์บอนและการพัฒนาอย่างยั่งยนืระหว่างประเทศ เป็นระบบการรับรองความยั่งยนืชัน้นําระดับ
โลกที่ไดรั้บการยอมรับอย่างกวา้งขวาง เป็นระบบการรับรองความยั่งยืนที่ใชไ้ดท้ั่วโลกและ
ครอบคลุมวัตถุดบิตัง้ตน้ทีย่ั่งยนืทัง้หมด รวมถงึชวีมวลทางการเกษตรและป่าไม ้ของเสยีและสาร
ตกคา้งทางชวีภาพ วัสดุหมุนเวยีนและพลังงานทดแทน และเคมภัีณฑ ์ซึง่มเีกณฑก์ารประเมนิที่
ประกอบไปดว้ยการดําเนินการตามขอ้กําหนดของความยั่งยืน เช่น การลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก การใชท้ีด่นิอย่างยั่งยนื การปกป้องชวีมณฑลธรรมชาต ิและความยั่งยนืทางสังคม ISCC 
เป็นสมาชกิของ UN Global Compact และสนับสนุนโครงการรเิริม่ระดับนานาชาตทิี่สําคัญอืน่ๆ 
ทีส่นับสนุนห่วงโซอ่ปุทานทีย่ั่งยนื 

 
การรับรอง ISCC ม ี3 ประเภท ไดแ้ก ่ 

1) ISCC EU >> เ ป็ น ร ะบบก า ร
รับรองที่แสดงใหเ้ห็นถงึการปฏบัิตติามขอ้กําหนด
ด ้า น ค ว าม ยั่ ง ยื นท า งกฎ หม ายที่ ร ะ บุ ไ ว ใ้น 
Renewable Energy Directive (RED) และ Fuel 
Quality Directive (FQD) ของ EU ใชก้ับน้ํามัน
เชือ้เพลงิชวีภาพ  

2) ISCC Plus >> เป็นระบบการรับรองสําหรับทุกตลาดและทุกภาคสว่น ทีไ่ม่ได ้
ควบคุมโดย RED หรือ FQD ของ EU เช่น ตลาดอาหารสัตว ์เคมี และพลังงาน (เป็นแบบสมัคร
ใจ) 

3) ISCC CORSIA >> ใชก้ับเชือ้เพลงิการบนิพลเรอืนระดับโลก หรอื ICAO  
 

เอกสารและหลกัฐานทีต่อ้งใช ้(หากมรีะบบ 9001 แลว้จะทําไม่ยาก) 
- รายชือ่และทีอ่ยู่ของ suppliers 
- Contracts  
- Sustainability Declarations, weighbridge tickets, bills of lading 
- Quantity bookkeeping 
- Individual GHG calculations 
- อืน่ๆ เชน่ Job description และ Training record 
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ส า ม า ร ถ ศึ ก ษ า ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด ้ ท า ง  https://www.iscc-
system.org/certification/certification-process/  
แ ล ะ ISCC Material Lists ท า ง  https://www.iscc-system.org/certification/iscc-
documents/iscc-material-lists/ 
 
 
TTIA รว่มประชุมกบัสมาคมประมงอวนลอ้มจบัประเทศไทย ณ จ.ปัตตาน ี
 

วันที ่27 กมุภาพันธ ์2567 TTIA ดร.ชนนิทร ์นายก
สมาคมฯ ดร.อดศิร ทีป่รกึษา และคณุปิยะราช จนท.อาวุโส 
ร่วมประชมุกับสมาคมประมงอวนลอ้มจับประเทศไทย ณ จ.
ปัตตานี โดยม ีเรอืเอกธัญญะ ฉุยโรจนธ์รรม ประมงจังหวัด
ปัตตานี กรมประมง เขา้ร่วมสังเกตการณ์ดว้ย สรุปดังนี ้
 

ดร.ชนินทร์ นายกฯ แจง้ใหท้ราบถึงขอ้เสนอของ
สมาคมฯ ในการประชุมคณะฯ ประมงตกตํ่า เมื่อวันที่ 19 
กมุภาพันธ ์2567 เพือ่เป็นแนวทางชว่ยเหลอืราคาสัตวน้ํ์าตกตํ่า ดังนี ้

(1) สมาคมฯ เสนอการจัดทํา MOU ร่วมกับชาวประมง(สมาคมประมงอวนลอ้มจับ
ประเทศไทย) ที่เกีย่วขอ้งกับปลาทูน่า ปลาซาร์ดีน แมคเคอเรล ซึง่ที่ผ่านมาไดม้ีการหารือและ
ชว่ยเหลอืร่วมกันมาโดยตลอดอยู่แลว้  

(2) สมาคมฯ จะรับซือ้ปลาจากเรอืประมงไทย เฉพาะทีก่รมประมงตรวจสอบแลว้ 
ไม่เป็น IUU และตอ้งสามารถตรวจสอบยอ้นกลับได ้ 

(3) เสนอใหเ้ชญิผูค้า้ปลกี-คา้ส่ง เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการแกไ้ขปัญหาราคา
สัตวน้ํ์าตกตํ่าดว้ย เพราะเป็นผูซ้ือ้ปลายทาง เพื่อใหรั้บทราบสถานการณ์และหารือแนวทางการ
ชว่ยเหลอืเกษตรกรชาวประมงในประเทศ โดยมกีรมประมงเป็นคนกลาง 

สมาคมประมงอวนลอ้มจับประเทศไทย รับทราบ ขอ้เสนอและยนิดทีีจ่ะร่วม จัดทํา MOU  
เพือ่ชว่ยเหลอืเกษตรกรชาวประมงยกระดับราคาสนิคา้สัตวน้ํ์าใหด้ขี ึน้ 
 

คุณภูเบศ นายกสมาคมประมงอวนลอ้มจับประเทศไทย ใหข้อ้มูลว่าเหตุที่ราคาสนิคา้
ประมง(ปลาซาร์ดีน แมคเคอเรล)ในประเทศตกตํ่า เนื่องจากมีการนําเขา้มามาก ทําให ้
ผูป้ระกอบการมสีต๊อกสนิคา้เหลอืเยอะ จงึทําใหส้นิคา้ภายในประเทศไม่สามารถขายได ้  

ดร.ชนินทร์  เสนอให ้TTIA จัดประชุมฝ่ายจัดซื้อของโรงงานสมาชกิสมาคมฯ ร่วมกับ
สมาคมประมงอวนลอ้มจับประเทศไทย เพือ่หารอืการรับซือ้ปลาภายในประเทศ ภายในตน้เดือน
มนีาคม 2567 นี้ 

- สมาคมประมงอวนลอ้มจับประเทศไทยและสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย มีความเห็น
ตรงกันว่า ทัง้สองสมาคมฯ ควรมีการจัดประชุมร่วมกันทุกๆ 2-3 เดือน เพื่อตดิตามสถานการณ์
การจับ-นําเขา้ปลา และแนวทางแกไ้ขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน  
 

ดร.ชนนิทร ์ไดฝ้ากประเด็นเรือ่งการเก็บค่าธรรมเนียมฯ ใหส้มาคมประมงอวนลอ้ม นําไป
หารอืสมาชกิและผูเ้กีย่วขอ้ง หากมกีารจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่สงูเกนิไปจะมผีลกระทบต่อห่วงโซ่
อปุทานทัง้หมด โดยสมาคมฯ มแีนวทางว่าการเก็บค่าธรรมเนียมไม่ควรเกนิ 5 สตางค ์  

ดร.อดศิร ใหข้อ้มูลเพิม่เตมิ ดังนี ้
- การเก็บค่าธรรมเนียมฯ ที่สูงเกนิไป จะทําใหต้น้ทุนของโรงงานสูงขึน้ตาม และ

จะสง่ผลต่อการรับซือ้ปลาภายในประเทศอกีดว้ย   

https://www.iscc-system.org/certification/iscc-documents/iscc-material-lists/
https://www.iscc-system.org/certification/iscc-documents/iscc-material-lists/
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- ตามที่ร่างพรก .ประมง มีการกําหนด
ค่าธรรมเนียมทีเ่ก็บ 20 บาท/กโิล นัน้ ตอ้งมกีารออกเป็น
กฎกระทรวงอีก ซึง่อาจจะมีการตกลงเพิม่เตมิเรื่องอัตรา
การจัดเก็บ แต่อย่างไรก็ตาม ตามหลักของการคา้ระหว่าง
ประเทศ หากไม่จําเ ป็นจริงๆ จะไม่มีการตั ้งอัตรา
ค่าธรรมเนียมขึน้ ซึง่ตามที่กระทรวงพาณิชย์ ใหข้อ้มูล 
การเก็บค่าธรรมเนียมนั้นทําไดแ้ต่ตอ้งเป็นไปตาม
กระบวนการทํางานทีเ่กดิขึน้จรงิ   

- ขอ้ห่วงกังวลถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ใน
อนาคต หากกรณีรา้ยแรงที่สุด เช่น  EU ใหใ้บแดงประเทศไทย ก็จะทําใหทู้น่ากระป๋องไม่
สามารถสง่ขายได ้เพราะฉะนัน้ทุกภาคสว่นตอ้งร่วมมอืกันเพือ่หาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

- เสนอใหม้ีการนําขอ้มูลการนําเขา้ปลา, ปรมิาณการจับ, ราคาขายยอ้นหลัง มา
วเิคราะห ์เพือ่เป็นขอ้มูลประกอบการหาแนวทางแกไ้ขปัญหาราคาสนิคา้สัตวน้ํ์าตกตํา่ 

สมาคมประมงอวนลอ้มประเทศไทย มีความเห็นไปในทศิทางเดยีวกับสมาคมฯ ทูน่า ใน
เรือ่งการจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ โดยยดึหลักใหทุ้กฝ่ายอยู่ได ้ร่วมมอืกันในการแกไ้ขปัญหา  
  

ทั ้งนี้ เรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี รับทราบขอ้มูลและการ
ดําเนินงานร่วมกันของสมาคมทูน่าฯ และสมาคมประมงอวนลอ้มฯ โดยจะนําไปเรียนอธบิดีกรม
ประมงใหรั้บทราบต่อไป 
 
 
TTIA รว่มเดนิทางเยีย่มเยอืนหอการคา้จงัหวดัปัตตาน ีและนราธวิาส ณ จงัหวดัปัตตาน ี
 

วันที่ 28 กุมภาพันธ ์2567 TTIA ดร.พจน์ ที่
ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมฯ ในนามรองประธาน
กรรมการ หอการคา้ไทย ดร.ชนนิทร ์นายกฯ ในนาม
กรรมการสภาหอฯ ดร.อดศิร ที่ปรกึษาสมาคมฯ ใน
นามที่ปรึกษาคกก.ธุรกิจประมงและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง สภาหอฯ เขา้ร่วมเดินทางเยี่ยมเยือน
หอการคา้จังหวัดปัตตานี และนราธิวาส ณ จังหวัด
ปัตตานี สรุปดังนี ้ 
 

รับทราบกจิกรรมของสภาหอฯ จังหวัดปัตตานี และ YEC จังหวัดปัตตานี เช่น งานแสดง
สินคา้ ศิลปวัฒนธรรม และงานประจําปี จ.ปัตตานี, โครงการ YPC จ.ปัตตานี รุ่น 1/2566, 
โครงการเตรยีมสอบเขา้มหาวทิยาลัย, โครงการกฬีา 3xUTCC champion, กจิกรรมบรจิาคโลหติ
, ผลักดันและสนับสนุนสนิคา้ GI ในจังหวัดปัตตานี, การท่องเที่ยวทางทะเลเชงิวถิี แหลมตาซ ี
เป็นตน้ 
 

รับทราบโครงการรถไฟสายโคกโพธิ-์ปัตตานี-ท่าเรือ, ปัตตานี-ยะลา, ปัตตานี-อ.ตากใบ 
จ.นราธิวาส โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างรวบรวมขอ้งมูล เพื่อนําไปเสนอสภาหอฯ คณะโลจสิตกิส์ 
และซัพพลายเชน และจะนําเสนอภาครัฐต่อไป  
 

รับทราบ ขอ้เสนอที่อยากใหส้ภาหอการคา้ไทยช่วยผลักดัน เช่น ขอใหผ้ลักดันการเพิม่
เทีย่วบนิทีไ่ปลงสนามบนินราธวิาส, การต่ออายุและขยายเวลามาตรการสําหรับเขตพัฒนาพเิศษ 



   Newsletter                           February 2024 40 | 40 

 

เฉพาะกจิใน3จังหวัดชายแดนภาคใต ้ ออกไป 5-10 ปี, 
ผลักดันกจิกรรมทางเศรษฐกจิทีเ่ชือ่มโยงกับการประมงที่
หลากหลาย, การขับเคลือ่นฮาลาลฮับในพืน้ทีภ่าคใต ้ เป็น
ตน้ 
 

ดร.ชนินทร์ ไดแ้จง้ในที่ประชุมว่า ในนามสมาคม
อตุสาหกรรมทูน่าไทย ไดม้กีารหารอืกับสมาคมประมงอวน
ลอ้มจับประเทศไทย และมีประมงจังหวัดร่วมสังเกตการณ์ 
ในการจัดทํา MOU ช่วยเหลือชาวประมงยกระดับราคา
สนิคา้สัตว์น้ําใหด้ีข ึน้ และไดเ้สนอใหนํ้าผูค้า้ปลีก-คา้ส่ง
หารือร่วมกัน นอกจากนี้ หากชาวประมงมีปัญหาอยากให ้
สภาหอฯ ช่วยเหลือสามารถทําเรื่องแจง้มายังสภา
หอการคา้ไทยได ้ 
 

 

 

 


